
 
-ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๔ ประจ ำปี ๒๕๕๗ 

วันจันทร์ที ่๑๕ ธันวำคม ๒๕๕๗ เวลำ ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

***************** 
รำยนำมผู้มำประชุม 
 ๑. นายประเสริฐ ทับทิมทอง   ประธานสภาเทศบาล 
 ๒.นายสันติ นุ้ยเมือง   รองประธานสภาเทศบาล 
 ๓.นายจรวย คงท่าเรือ   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๔. นายณรงค์ ฉวมพรมอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๕. นายทวีศักดิ์ ชูแก้ว    สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๖. นายทิวา กุฏอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๗. นายนพดล ประเสริฐ   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๘. นายนัฐพงษ ์เตีย่มังกรพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

๙. นายพรเลิศ สุทธิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑๐. นายประจักษ์ หนูแกล้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๑. นายไพโรจน์ อภินิเวศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๒. นายแฟง สุวรรณบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๓. นายมนัสวี  แซ่เตี้ยว    สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๔. นายรักพงษ ์แซ่ตั้ง   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๕.นายวีระพงษ์ เจริญสุข   สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑๖. นายสมเกียรติ แก้วประชานุรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๗. นายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๘. นายสากล เพชรมีศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๙. นายส าเริง ไพฑูรย์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๐. นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๒๑. นายสุวธัชัย ศรีโพธิ์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๒. นายหัสชัย เรืองนุ้ย   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๓. นายอภิรักษ์ พูลมาศ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๔. นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์  เลขานุการสภาเทศบาล  
  
รำยนำมผูไ้ม่มำประชุม 

๑. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
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๒ 

รำยนำมผู้เข้ำร่วมประชุม  
คณะผู้บริหำร 

 ๑. นายเอกพจน์ ยอดพินิจ  รองนายกเทศมนตรี 
 ๒. นางพิพิศน์ วัฒนาวีระชัย  รองนายกเทศมนตรี 
 ๓. นายสุฟ้าง  แซ่หว่อง   รองนายกเทศมนตรี 
 ๔. นายทรงยศ ยอดดนตรี   รองนายกเทศมนตรี 
 ที่ปรึกษำ/เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 

๑. นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๒. นายปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๓. นายยุทธวีร์  ทองค า   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบำล/รองปลัดเทศบำล 
๑. นางสุภาพร บุญจริง   ปลัดเทศบาล 
๒. นางสุภาวดี ศรีเปารยะ   รองปลัดเทศบาล      

 หัวหน้ำส่วนรำชกำร/ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
๑. นายสมชาย ชิดเชื้อ   ผอ.ส านักการศึกษา 
๒.นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล  ผอ.ส านักการสารณสุขฯ  
๓. นายจารึก วงศ์วานิช   ผอ.ส านักการช่าง 
๔. นายดิษฐากร ส่งแสง   ผอ.ส านักการคลัง 
๕. นางพรชนก ตู้บรรเทิง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๖. ว่าที่ร้อย ร.ต.ชัยณรงค์ สุทธิสว่าง ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๗. นายสุนทร แก้วสุพรรณ  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
๘. นางอัจฉรา รัตนา   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๙.นางสาวสิริมา งามศุภกร  (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๑ 
๑๐. นายนิวัฒน์ กู้เขียว             (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๓ 
๑๑. นางสุรัชฎา ชูเลขา                       ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๔ 
๑๒.นางวรรณี นนทวิโรฒ   (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๕ 
๑๓. นายสุรชัย คิวเจริญ   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ  
๑๔. นางเบญญาภา มณีโชติ  รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
๑๕. นางภาวิตา ฐานะกาญจน์  รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
๑๖.นายฐิติพันธ์  ล้อประเสริฐกุล  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
๑๗. นายถิรวัฒน์ สุวรรณบุตร  ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ 
๑๘. นางกิติมา เพียรเจริญศักดิ์  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข 
 
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง/สื่อมวลชน/ประชำชนทั่วไป 

 ๑. นายพิระพงศ์ นาคครื้น   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒. นายธวชัชัย พรหมเพ็ญ   ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 
๓.นางรสริน อยู่อ าไพ    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๔.นางสาวจีรศิริ มีลาภ   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้  
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๓ 

 ๕.นางสาวจินตนา มณฑารพ  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
 6.นางสาววนิดา  ด้วงก่อเกิด  หัวหน้าฝ่ายแผนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 ๗.นายโสภณ  อนันตทรัพย์  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๘.นางสุนิษา ชูฉิม   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 ๙.นางวชิราภรณ์ จิตต์ณรงค์  นักพัฒนาการท่องเที่ยว  ๗ 

๑๐.นายไวพจน์ เพ็ชรศรี    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ ว 
 ๑๑.นายคุณาธิป บุญเรืองขาว  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๖ ว 
 ๑๒.นางสัจจา หอมจันทร์   นักวิชาการคลัง ๗ ว 
 ๑๓.นายปรีชา เรืองหวาน   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ ว 
 ๑๔.นางสาวจิราภรณ์  ด้วงเก้ือ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ 
 ๑๕.นางสาวเรณู นิยะกิจ   เจ้าพนักงานธุรการ  ๖ ว 
 ๑๖.นางศศิภา แสงแก้ว   เจ้าพนักงานธุรการ ๓ 
 ๑๗.นายโอมกฤษ ลิ้มฉุน   เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
 ๑๘.นางสาววิลาวลัย์  สวุรรณราช    นักพัฒนาชุมชน ๔ 
 ๑๙.นายประสาน  ชัยรัตน์    เจ้าพนักงานเทศกิจ ๕ 
 ๒๐.นางสาวศศิธร  เตี่ยมังกรพันธุ์  บุคลากร  ๖ว 
 ๒๑.นางวันเพ็ญ   ราบบ าเพิง  บุคลากร  ๕ 
 ๒๒.นางสาวสิริพิมล  ขุมทอง  บุคลากร ๖ ว 
 ๒๓.รศ.ประสิทธิ์   ทองแจ่ม  คณะกรรมการประเมินแผนพัฒนาเทศบาล 
 ๒๔. ผศ.นรินทร์  สุขกร ี   คณะกรรมการประเมินแผนพัฒนาเทศบาล 
 ๒๕.นายอรุณ  หนูขาว   คณะกรรมการประเมินแผนพัฒนาเทศบาล  
 ๒๖.ส.ต.กิตติศักดิ์ บุญหาญ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๗.นางสาวชฎาพร นันทเกษตร  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๘.นางสาวสุภาภรณ์ กลอมเสนาะ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๙.นางสาวกัลยารัตน์ ทาบสุวรรณ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๐.นางสาวภัณฑิรา วิชัยดิษฐ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๑.นางสาวปริชญา ไทยสม  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๒.นางฟารีดา ตะปินา   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๓.นายวิษณุ ศรีวิเศษ   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๔.นางสาวพจีนันต์  ราบบ าเพิง  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๕.นางสาวนันทิยา เพ็ชรราม  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๖.นางสาวประภัสสร   อยู่สขุ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๗.นางสาวปรีญาภรณ์  เสียงเย็น  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๘.นายพันธศักดิ์  ทรัพย์สิน  พนักงานจ้างทั่วไป 
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๔ 

 

เริ่มประชุมเวลำ ๑๐.๐๐ น.  

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารฯครับ บัดนี้สมาชิกสภาฯได้มาครบองค์ประชุม
แล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ          
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

        ประกาศสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง    เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจ าปี  ๒๕๕๗ 
 ด้วยสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลนคร          
สุราษฎร์ธานี   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๗ ให้ เปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่  ๔ ประจ าปี   ๒๕๕๗                   
ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีก าหนด ๓๐ วัน 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖   และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๒ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗           
จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่๔  ประจ าปี ๒๕๕๗  ตั้งแต่วันที่             
๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗  มีก าหนด ๓๐ วัน 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                           ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
                                                     ประเสริฐ ทับทิมทอง                          
                                                  (นายประเสริฐ  ทับทิมทอง) 
                                 ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
หนังสือจากกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ ว  ๑๖๑ ลงวันที่  ๑๑  ธันวาคม       
 ๒๕๕๗ 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งทึ่ ๑                                                                     
 ประจ าปี  ๒๕๕๗ 
เรียน สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
อ้างถึง หนังสืองานกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว ๑๙๒   ลงวันที่  ๖ 
 พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล จ านวน   ๑     ฉบับ 
  ๒.  ระเบียบวาระการประชุม    จ านวน   ๑     ฉบับ 
  ๓.  ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ,สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒              



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๕ 

ประจ าปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ , สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๓              
ประจ าปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ จ านวน    ๓    เล่ม 
   ๔.  ญัตติ              จ านวน   ๑๒   ญัตติ 
 ตามที่งานกิจการสภาเทศบาล ได้ส่งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนคร           
สุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕๗  นั้น 
 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  และข้อ ๒๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียกประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี        
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจ าปี ๒๕๕๗  ตั้งแต่วันที่ ๑  ธันวาคม ๒๕๕๗  มีก าหนด 
๓๐ วัน ประธานสภาเทศบาลได้แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔   
ครั้งที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗ ในวันที่  ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ          
ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ชั้น  ๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร                      
ที่ส่งมาพร้อมนี้ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
  

                   ขอแสดงความนับถือ 
 

                    ประเสริฐ ทบัทิมทอง 
                   (นายประเสริฐ ทับทิมทอง) 

              ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

   ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอลาเนื่องจากมีภารกิจพิธีศพของมารดา 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

   ระเบียบวำระที่๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนคร                
สุรำษฎร์ธำนี สมัยวิสำมัญ  ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๕๗  เม่ือวันที่ ๒๒ กันยำยน 
๒๕๕๗ ,ครั้ งที่  ๑ /๒  ประจ ำปี  ๒๕๕๗ เม่ือ วันที่  ๒๕  กันยำยน ๒๕๕๗  ,               
สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ ๑/๓ ประจ ำปี ๒๕๕๗   เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๕๗   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร                
สุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 
 ๑.รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ 



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๖ 

  รายงานฉบับนี้มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
สมั ย วิส ามัญ  ครั้ งที่  ๑  ป ระจ าปี  ๒ ๕๕ ๗  เมื่ อ วันที่  ๒ ๒  กัน ยายน  ๒ ๕๕ ๗                    
กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  มีมติรับรองรายงานการประชุม                  
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๒ 
กันยายน ๒๕๕๗ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
  ๒ .รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุ ราษ ฎร์ธานี  สมัยวิสามัญ           
ครั้งที่ ๑/๒ ประจ าปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗   
 รายงานฉบับนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไขบ้างครับ หากไม่มีผม               
ขอมติครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร             
สุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒ ประจ าปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๕๗  กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  มีมติรับรองรายงานการประชุม                  
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒ ประจ าปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๗  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
 ๓ .รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี  สมัยวิสามัญ                 
ครั้งที่ ๑/๓ ประจ าปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ 
  รายงานฉบับนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไขบ้างครับ หากไม่มี          
ผมขอมติครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล              
นครสุราษฎร์ธานี  ครั้งที่  ๑/๓ ประจ าปี  ๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗                  
กรุณายกมือครับ         
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  มีมติรับรองรายงานการประชุม                  
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๓ ประจ าปี ๒๕๕๗   
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี สมัยวิสำมัญ  
ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๕๗  เม่ือวันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๕๗,ครั้งที่ ๑/๒ ประจ ำปี 
๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๕๗ ,สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ ๑/๓ ประจ ำปี ๒๕๕๗   
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๕๗  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

  ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถำม นำยหัสชัย เรืองนุ้ย สมำชิกสภำเทศบำล
นครสุรำษฎร์ธำน ี

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 
  
  

 ระเบียบวาระที่๓ เรื่องกระทู้ถามของนายหัสชัย เรื่องนุ้ย สมาชิกสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี ต้องหารือกันสักนิด เพราะนายกฯไม่อยู่ติดภารกิจ ถ้าตามระเบียบ
การประชุมแล้วนั้น ถ้านายกไม่อยู่ ผู้ตั้งกระทู้ จะต้องสอบถามระหว่างนายกฯกับผู้ตั้ง
กระทู้ถาม แต่วันนี้ท่านรองนายกฯที่จะตอบค าถามแทนนายกฯ ต้องหารือกับคุณหัส
ชัยว่าจะสอบถามวันนี้ หรือขอเลื่อนกระทู้ถาม ตอนที่นายกเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็
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๗ 

ขอเชิญครับ 

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานเทศบาลฯ กระผมนายหัสชัย เรืองนุ้ย สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่องที่จะถามกระทู้ครับ ท่านนายกฯไม่สามารถตอบ   
ค าถามได้ ขอให้ท่านรองเป็นผู้ตอบเพราะสามารถท าการแทนได้ และก็ส่วนมากผู้ที่
ด าเนินการทั้งหมดก็คือ ในส่วนของผู้บริหารเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ก็สามารถมาตอบ
รายละเอียดเล็กๆ ขอถามเลยครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญเลขาอ่านระเบียบรายละเอียดการประชุมให้สมาชิกได้รับทราบครับ 

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

 สภาฯของเราที่ผ่านมาทุกครั้งที่เกี่ยวกับเรื่องกระทู้ถามพวกเรายังไม่มีความ
ชัดเจนในการสอบถามครับ ในการตั้งกระทู้  การถามกระทู้ในเรื่องของผู้บริหาร 
บางครั้งก็ตั้งมาไม่รู้กี่ค าถาม บางครั้งก็ถามซ้ าซากโดยค าถามเกินที่กฎหมายก าหนดไว้ 
ผมอยากอธิบายให้ฟังอีกครั้งครับ ว่าต่อไปสภาฯเราจะเป็นมาตรฐานเดียวกันถ้ามีการ
ตั้งกระทู้ถามต้องเป็นไปตามระเบียบ กระทู้ถามเพียงค าถามที่สมาชิกสภาเทศบาล
ท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จหรือนโยบายหรือนโยบาย
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้หารท้องถิ่น ตามข้อ ๘๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเรื่องการประชุมสภาฯครับ กระทู้ถามคือค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือ
สอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น   
 ข้อ ๘๘ กระทู้ถามมี ๒ ประเภท คือ 
 ๑. กระทู้ถามท่ัวไป                      
 ๒. กระทู้ถามด่วน ลักษณะกระทู้ถามทั่วไปต้องมีการยื่นต่อประธานสภา
ล่วงหน้าครับ  
  ข้อ ๙๐ กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (๑) ข้อความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย 

(๒) ครอบคลุม เรื่องท่ีเข้าใจยาก  
(๓) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป 
(๔) ในเรื่องท่ีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งผู้เสนอมาก่อน 
(๕) เพ่ือให้ออกความเห็น  
(๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย 
(๗)  ไม่เป็นเรื่องสาระส าคัญ 
(๘) เพ่ือทราบเรื่องกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆเว้นแต่ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่

ราชการท้องถิ่นบรรจุกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามที่ต้องห้าม
ไม่ให้ถาม ห้ามประธานสภาท้องถิ่นบรรจุกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ ง                 
เข้าระเบียบวาระการประชุม และเมื่อประธานสภาท้องถิ่นวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามที่มี
ลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้กระทู้ถามนั้นตกไป ค าวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นใน
เรื่องนี้ให้เป็นที่สุด 



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๘ 

ส าหรับผู้ที่ ตอบกระทู้ ในระเบียบก าหนดชัด เจน ผู้ที่ สามารถตอบกระทู้ ได้ ก็                
คือผู้บริหาร ผู้บริหารค านิยามข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่นคือนายกฯคนเดียว เพราะฉะนั้นในกรณีนี้นายกฯก็สามารถท่ีจะ
เลือกทางตอบกระทู้ถามได้ ๒ ทาง ๑.ตอบกระทู้ถามตามประเด็นที่ผู้ตั้งกระทู้ถาม                 
๒.ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยที่ไม่ต้องตอบด้วยวาจาอีกแล้ว และในกรณีที่รองนายกฯมา
ตอบแทนนายกฯ ตามกระทรวงมหาดไทยข้อนี้ไม่ถือว่าเป็นผู้บริหาร แต่ที่ผ่านมาเรามี
การประชุมที่นายกฯให้รองนายกฯชี้แจง หรือผอ. หรือหัวหน้าส่วนชี้แจงในเรื่องญัตติ
ต่างๆส าหรับกระทู้นี้ ส าหรับผู้บริหารก็จริง  แต่ต้องเป็นตัวนายกฯโดยตรงเลย                   
ในการตอบกระทู้ของการถามกระทู้เขาบอกว่าการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่ง สมาชิก
สภาท้องถิ่นจะตั้งกระทู้ถามเกิน ๑ค าถามไม่ได้เว้นแต่สภาท้องถิ่นอนุญาตและ              
กระทู้นั้น เมื่อมีกระทู้ถามได้สามารถถามได้เพียง ๓ ครั้ง ยกเว้นกรณีที่ประธานสภา
ท้องถิ่นอนุญาตคือประเด็นยังไม่ชัดเจน ก็คงต้องชี้แจงให้สมาชิกสภาฯได้ทราบว่าต่อไป
การตั้งกระทู้ถามของเราจะได้มีมาตรฐานในฐานะเป็นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 ขอน าเรียนเพ่ิมเติม ผู้บริหารท้องถิ่นครับ มีกฎหมายหลายฉบับที่เขียนไว้             
ซึ่งพรบ.เทศบาล หรือ พรบ. อบตหรือ พรบ. อปท ในส่วนนั้นจะนิยามว่าผู้บริหาร
ท้องถิ่น คือตัวนายกเทศมนตรี หรือนายกอบจ นายกอบต ในประเด็นของผู้บริหารครับ 
เนื่องจากมีคดีขึ้นศาลตีความว่าผู้บริหารคือ ตัวนายกฯจากการเลือกตั้ง แต่รองนายกฯ
เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเพราะฉะนั้นตัวรองนายกฯไม่ใช่ผู้บริหารในเชิงปฏิบัติในแง่ของ
กฎหมายในกรณีกฎหมายบางฉบับก็ตีความในเรื่องการบริหารไว้ว่าในเรื่องผู้บริหารคือ
ตัวนายกฯ  ผู้ ช่วยบริหารคือรองนายกฯ ที่ปรึกษา เลขาฯ  ส าหรับประเด็นนี้                  
เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม         
สภาท้องถิ่น ข้อ ๔ ชัดเจนนะครับ ข้อ ๔ วรรค ๓ ผู้บริหารท้องถิ่นหมายความว่านายก
องค์การการบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหาร   ส่วนต าบล 
รองผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ นหมายความว่ ารองนายกองค์ การบริหารส่ วนท้ องถิ่ น                  
รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในระเบียบทั้งหมดที่ผมอ้าง            
ข้อ ๙๐ ขึ้นไปจะเขียนเฉพาะค าว่าผู้บริหารแต่กรณีที่ว่าท่านสงสัยว่าท าไมครั้งก่อน     
ท่านนายกฯถึงมอบหมายให้รองนายกฯหรือบุคคลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องชี้แจงได้เป็นเรื่อง
ของประเด็นของญัตติทั่วไปหรือการตอบค าถามทั่วไป ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการกระทู้ถาม 
ของชี้แจงเพ่ือทราบครับ เพราะกฎหมายมีหลายฉบับครับ หรือกฎหมายแต่ละฉบับจะ
ใช้ระบุขอบเขตของแต่ละตัวบุคคลจะชี้แจงไม่เหมือนกันครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ดังนั้นในการยื่นกระทู้ถามของคุณหัสชัย เรืองนุ้ย ขอให้เลื่อนการบรรจุใน
กระทู้ถามในครั้งต่อไปครับ 

มติที่ประชุม  ให้น ำกระทู้ถำมของนำยหัสชัย เรืองนุ้ย สมำชิกสภำเทศบำลฯ บรรจุวำระ 
กำรประชุมสภำเทศบำลในครำวถัดไป 

    ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู้            
เงินจ่ำยขำดจำกเงินสะสมต่อสภำท้องถิ่น (กองวิชำกำรและแผนงำน) 



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๙ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญทางฝ่ายผู้บริหารฯ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำกยกเทศมนตรี 

 กราบ เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาล ฯ                       
ผู้ทรงเกียรติครับ ด้วยกรมการปกครองมีหนังสือ  ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๒๒๓๑ 
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน  โดย
ก าหนดให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม เงิน
อุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้
จ่ายเงินในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุรายการไว้
โดยเฉพาะเจาะจงด้านการศึกษา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้จ่ายโดยไม่ต้อง
ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและเมื่อ
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุแล้ว ให้รายงานสภา
ท้องถิ่นทราบในการประชุมคราวต่อไป  
 ขอเรียนว่า ขณะนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงิน
จ่ายขาดจากเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ – ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๗,๐๓๖,๙๗๐ บาท รายละเอียดดังนี้ 

๑.  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณ  ๔๖,๔๐๙,๗๐๐ บาท 

๑.๑  ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนสายปากน้ า  งบประมาณ 
๒๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒  ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย ๒๑ 
งบประมาณ ๑๔,๙๖๕,๐๐๐ บาท 

๑.๓  ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนปทุมพร ๑ 
งบประมาณ ๑,๕๒๕,๐๐๐ บาท   

๑.๔  ก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล ๑ งบประมาณ ๑,๙๔๔,๐๐๐ บาท 

๑.๕  ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนดงตาลพัฒนา งบประมาณ 
๒,๐๙๕,๗๐๐ บาท 

๒.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  งบประมาณ  ๖๒๗,๒๗๐ บาท 

๒.๑  ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการบริเวณกอง
สวัสดิการสังคม (สวนหลวง ร.๙) งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

๒.๒  ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
๓ ศูนย์ งบประมาณ ๓๗๗,๒๗๐ บาท 

            จึงเรียนมาเพ่ือได้โปรดรายงานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบต่อไป 
 



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๑๐ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามระเบียบวาระที่ทางฝ่ายผู้บริหารฯได้รายงานแล้วครับ  หากสมาชิกสภา
เทศบาลฯท่านใดสอบถามขอเชิญได้ครับ ขอเชิญอาจารย์พรเลิศครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์  
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานครับในวาระที่ ๔ เกี่ยวกับญัตติการรายงานการใช้
เงินอุดหนุน เฉพาะกิจเงินกู้ จ่ายขาดเงินสะสม ต่อสภาท้องถิ่น  ท่านประธานสภา
เทศบาลฯครับ ในญัตตินี้ ผมดูการลงนามขอแสดงความนับถือ นายทรงยศ ยอดดนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ท่านประธานเมื่อสักครู่นี้ในข้อ ๔ พูด
ถึงผู้บริหารท้องถิ่น หมายความถึงนายกเทศมนตรีในญัตติถ้าเราดูตามข้อ ๓๘ ญัตตินั้น
ต้องลงนามโดยผู้บริหารท้องถิ่นในข้อ ๓๘ บรรทัดสุดท้าย วรรคสุดท้าย เพราะฉะนั้น
ในวาระที่ ๔ ท่านรองนายกฯที่ปฏิบัติราชการแทนนายกฯเทศมนตรีก็ไม่สามารถที่จะ
ลงนามในญัตตินี้ได้ เพราะการลงนามนั้นใช้ค าว่าผู้บริหารท้องถิ่นในการเสนอญัตติ 
และผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น ต ามข้ อ  ๔  ต ามที่ ท่ าน เลขาฯ ได้ บ อก ไว้ เมื่ อ สั ก ครู่ นี้                         
คือนายกเทศมนตรี เพราะญัตตินี้เข้าไม่ได้ครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯได้ท้วงติง ในญัตตินี้เรื่องลงนามไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ  ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯผู้ทรงเกียรติครับ ขอขอบคุณครับ ที่ท่านสมาชิกได้ที่ให้ความเห็นที่เป็น
ประโยชน์ ท าให้สภาเรามีความถูกต้อง ไม่มีความผิดพลาด เนื่องจากท่านสมาชิกสภาฯ
ได้ทักท้วงเป็นความถูกต้องนะครับ ดังนั้นทางผู้บริหารขออนุญาต ขอถอนเรื่องรายงาน
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น             
(กองวิชาการและแผนงาน)ไป เพ่ือที่จะรายงานในครั้งต่อไป ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในการขอถอนญัตติดังกล่าว ต้องขอความยินยอมจากที่ประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด
ยินยอมให้ถอนญัตติเรื่องรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาด
จากเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น (กองวิชาการและแผนงาน) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานียินยอมให้ถอนญัตติ เรื่องรายงานการใช้
จ่ ายเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ ายขาดจากเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่ น                   
(กองวิชาการและแผนงาน) ออกจากระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนคร           
สุราษฎร์ธานี  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  ให้ถอนญัตติเรื่องรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู้ เงินจ่ำย
ขำดจำกเงินสะสมต่อสภำท้องถิ่น (กองวิชำกำรและแผนงำน) ออกจำกระเบียบ
วำระกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

    ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี  (กองวิชาการและแผนงาน) 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระท่ี ๕ ขอเชิญทางฝ่ายผู้บริหารได้อ่านรายละเอียดญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ          
รองนำยกเทศมนตรี 

  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯที่เคารพ             
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ด าเนินการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปี ๒๕๕๗  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๒๐๔/ว ๒๓๑๔ ลงวันที่ 
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปี ๒๕๕๗ ได้ดังต่อไปนี้  
  ๑. ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบว่า 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ได้ก าหนดโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสามป ี          
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) จ านวน ๑,๒๘๙ โครงการ  เมื่อพิจารณาโครงการที่ปรากฏใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจ านวน ๖๕๕ โครงการ  โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานมีสัดส่วนมากที่สุด จ านวน ๒๕๕ โครงการ และยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีสัดส่วนน้อยที่สุด จ านวน ๑๕๗ โครงการ 
 ผลการเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี                   
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) กับงบประมาณ ของโครงการที่ปรากฏในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
พบว่า มีจ านวนใกล้เคียงกัน โดยมีสัดส่วนการด าเนินงานยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเทีย่วมากที่สุด 
  ผลการศึกษาจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แยกตามแหล่งที่มาของงบประมาณ พบว่า มีโครงการที่
ด าเนินการทั้งสิ้น จ านวน ๒๖๐ โครงการ โดยแยกเป็น จากเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๒๓๕ โครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน  
๓ โครงการ และจ่ายจากเงินสะสม จ านวน ๒๒ โครงการ 
  ผลการศึกษาร้อยละของจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กับงบประมาณที่ก าหนดไว้
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อเปรียบเทียบ
วงเงินแล้ว พบว่า มีการตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๓ ของงบประมาณตามแผนพัฒนา โดยมีการตั้งงบประมาณในยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ในสัดส่วนมากที่สุด 
  ผลการเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาสาม ปี              
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กับงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง
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รวมทุกแหล่งงบประมาณ โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ โดยมีการด าเนินโครงการ
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น และด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตมีการเบิกจ่ายในสัดส่วนที่สูงกว่าด้านอื่นๆ 
  ผลการเปรียบเทียบจ านวนโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ าแนกรายยุทธศาสตร์ พบว่า               
โดยภาพรวมมีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นชัดเจนในการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
  ผลการเปรียบเที ยบงบประมาณ ที่ เบิ กจ่ ายในปี งบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๕๗ กับปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่น้อย
กว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ผลการเปรียบเทียบการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
กับปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า มีการด าเนินการเสร็จสิ้นร้อย
ละ ๗๒.๙๒ ซึ่งต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีโครงการที่
ยั ง ไม่ ไ ด้ ด า เนิ น ก า ร  ร้ อ ย ล ะ  ๙ .๗ ๒  ซึ่ ง มี สั ด ส่ ว น สู ง ก ว่ า โ ค ร ง ก า ร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการจัดท าแผน กระบวนการ
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินผล มีการด าเนินการมากที่สุด ระดับความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าแผนของพนักงานเทศบาล พบว่า อยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 
  ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนของพนักงานเทศบาล พบว่า 
ด้านการได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนมีการปฏิบัติมากที่สุด ระดับความเหมาะสม
ของกระบวนการจัดท าแผน พบว่า มีความเหมาะสมมาก ระดับความพึงพอใจในการ
ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลในการจัดท าและติดตามผลการด าเนินงานของแผน มี
ความพึงพอใจสูงกว่าด้านอ่ืนๆ 
  ๒. ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า โดยรวมคณะกรรมการชุมชน 
และประชาชน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล อยู่ใน
ระดับปานกลาง  โดยมีความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสูงกว่าด้าน
อ่ืนๆ ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ของเทศบาลระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๗ แยกรายยุทธศาสตร์ พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๖  
  ๓. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ พบว่า เทศบาลนคร                  
สุราษฎร์ธานี มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ครอบคลุมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน ๖๘ 
โครงการ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จ านวน ๗ โครงการ ด้านการจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓ โครงการ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
จ านวน ๗๖ โครงการ  ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
จ านวน ๗๙ โครงการ และด้านการบริหารจัดการที่ดี จ านวน ๒๗ โครงการ โดยส่วน
ใหญ่คณะกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการของเทศบาล มีการประชุมทบทวนการด าเนินงานโครงการของ
เทศบาลผ่านคณะกรรมการชุมชน แต่ไม่ครบทุกกระบวนการ ประชาชนและ
คณะกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินงาน  และประเมินความส าเร็จ
ของโครงการต่างๆ น้อย และไม่ครบทุกกระบวนการ ในส่วนของประโยชน์จากการ
ด าเนินงานโครงการ ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ยังไม่
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
  ในด้านผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
โครงการตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ของเทศบาลครบทั้ ง ๖ ด้าน แตกต่างกันไปตาม
กระบวนการด าเนินงาน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๔. ด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า เทศบาลมีแผนการพัฒนาบุคลากร
ครบทุกประเภท โดยการจัดท าหลักสูตรการอบรมเชิงบูรณาการ ส าหรับพนักงาน
เท ศ บ า ล  จ า น ว น  ๓  ห ลั ก สู ต ร  ส า ห รั บ พ นั ก ง า น ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร 
ทางการศึกษา ๕ หลักสูตร นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าอบรมตาม
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน แต่ขาดระบบการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานหลังจากได้รับการพัฒนา และการพัฒนายังไม่ครอบคลุมบุคลากรทั้งหมด เป็น
การพัฒนาที่มีจ าเพาะเจาะจงจากผลการด าเนินงานดังกล่าว ผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ได้แก่  
  ๑ ) ค ว ร เน้ น ก ร ะ บ ว น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ให้ เป็ น รู ป ธ ร ร ม  
โดยการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอน 
   ๒) ควรมีกระบวนการให้ประชาชนและกรรมการชุมชนมี                 
ส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ ทุกขั้นตอน   
  ๓) เทศบาลต้องมีมาตรการในการก ากับติดตาม เร่งรัดการด าเนินการ
และเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนและโครงการให้รัดกุม  
  ๔) ควรมีการปรับปรุงระบบงานบริการต่างๆ ให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และลดขั้นตอนต่างๆ  ในการบริการ             
  ๕) ควรมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย ครอบคลุมบุคลากร
ทุกประเภท และมีระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเสนอสภาเทศบาลต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามระเบียบวาระที่ ๕ ครับ ฝ่ายผู้บริหารก็ได้ชี้แจงไปแล้ว แจ้งแล้วครับ              
ให้ เพ่ื อนได้รับทราบ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนี้ ครับ                          
ถ้าหากท่านผู้ใดที่จะสงสัย สอบถามได้ ขอเชิญคุณรักพงษ์ ครับ   
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นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมรักพงษ์ แซ่ตั้ง สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ระเบียบวาระที่ ๕ นะครับ ในเรื่องของการเสนอผลการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ประจ าปี  ๒๕๕๗ ซึ่ งผมเองก็พอจะได้
รายละเอียดของเอกสารเมื่อวานครับที่ ดูในรายละเอียดของเอกสารครับ ในส่วนที่ผม
จะอภิปรายในวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดท าท่านครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณ          
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับ ที่ได้ด าเนินการในเรื่องของแผนพัฒนาเทศบาล แต่ส่วนที่
ผมวันนี้ที่จะอภิปรายครับ ก็ในเรื่องของการท ารูปแบบต่างๆ ซึ่งจริงๆ แล้ว ผมเองก็เป็น
ห่วงและได้หารือกับผู้บริหาร สมาชิกหลายๆ ท่านที่ได้ คุยกันเป็นการเบื้องต้น ซึ่งไม่ว่า
จะเป็นรูปแบบหรือว่าเป็นวารสารท่านประธาน ตรงนี้ต้องอ้างถึงมาตรฐานของเทศบาล
คือจริงๆ แล้ว ในรูปแบบที่ท ามา ผมก็ไม่ม่ันใจครับ ท่านประธานว่าการกระท าจะท าใน
ลักษณะที่เชิดชูท่านนายกฯ มากจนเกินไป ท่านผู้บริหาร ท่านรองนายกฯ ครับ ไม่ว่า
จะท ารูปเล่ม ไม่ว่าจะท าในส่วนของเอกสารที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนตรงนี้จริงๆ ผมว่าท่าน
ประธาน ก็ลองเปิดดูนะครับว่า ตั้งแต่หน้าแรกนะครับ ที่เราเห็นด้านในด้านหลังที่เรา
เห็น ซึ่งไม่ มันจะเข้าข่ายการหาเสียงเสียมากกว่านะครับท่านประธานในส่วนตรงนี้ผม
เองพิจารณาหลายครั้งแล้ว ในเรื่องของวารสารด้วย ผมก็ไม่มั่นใจว่าท าไมที่จัดท า
วารสารอะไรต่างๆ เรา งบประมาณเทศบาล งบประมาณของหลวงนะครับ ซึ่งพวกเรา
จะต้องบริหารจะต้องดูแล พวกผมเองที่ติติงวันนี้ ไม่ใช่ว่าติติงเพ่ือที่จะมารบกวนหรือ
มาท าให้งานของเทศบาลเสียหาย แต่คือจริงๆแล้ว ได้พูดกันหลายครั้งแล้ว ว่าการ
กระท าเช่นนี้ คือจริงๆ มันต้องเอารูปแบบของงานเหมือนข้างในท่านประธาน ผมดูใน
เนื้อหาสาระที่ทาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เขาท ามาก็เป็นที่ถูกอกถูกใจครับ ถูกใจ
ตรงไหน ตั้งแต่หน้า ๗๕ ถึง ๘๑ ครับ เมื่อดูในรายละเอียดของสาระของเนื้องาน
ทั้งหมดแล้วมันค่อนข้างจะเป็นความเป็นจริง นะครับ เป็นความเป็นจริง แต่ผมบอก
แล้วว่าการบริหารด้อยมากนะครับ ลดลงทุกปีๆ ผมก็ไม่มั่นใจนะครับ ว่ าแนวทางที่
คณะผู้บริหารตอนนี้ที่ก าลังคิดอยู่ ที่ก าลังของบประมาณจากสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านผมมั่นใจว่าไม่ว่าเรื่อง
อะไรที่ทางคณะผู้บริหารได้ขอมาการพัฒนาทุกรูปแบบทุกด้าน นะครับ พวกเราสมาชิก
สภาก็พร้อมที่ยินดี ที่จะให้งบประมาณไปทั้งนั้น ตอนนี้นะครับเราก็ถูกด่าจากใน           
เฟสบุ๊คบ้าง ในไลน์บ้าง หรือว่า เขาลงมาว่าฝ่ายค้านไม่ท างานบ้าง อะไรบ้าง ซึ่งจริงๆ 
แล้ว พวกเราดูครับ ท่านประธานดูว่า ด้วยเหตุ ด้วยผล ว่าสิ่งที่เราให้ไปกับผู้บริหาร ไม่
ว่างบประมาณด้านต่างๆ  เราคิดว่าเราให้ ไปในสิ่งที่จ าเป็นนะครับ จ าเป็นจริงๆ               
แต่บางครั้ง ผมว่าการท างานก็อยู่ที่ผู้บริหารจะเสนอเข้าสภาเสนอญัตติเข้ามาว่า
ผู้บริหารต้องการที่จะท าอะไร แต่ในแผนพัฒนาเทศบาลฉบับนี้ ก็ถือว่าถูกต้อง แต่
ถูกต้องในเชิงที่ด้อยมากครับ ตกต่ าลงเรื่อยๆ ดูจากกราฟที่ผ่านมา ผมก็ต้องเรียนตรงนี้
ว่า พวกเราซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยกันรับผิดชอบ ที่จะช่วยเหลือดูแล แต่ผมก็
อยากจะฝากนะครับ ไม่ว่าจะเป็น สมาชิกสภา โดยเฉพาะผู้บริหาร แม้แต่เจ้าหน้าที่ ทุก
กองฝ่ายก็ต้องช่วยกัน นะครับต้องช่วยกัน เพราะปัจจุบันนี้นะครับ ผมว่าการท างานดู
เลยครับ ดูๆ ดูจากที่ เขาส ารวจมาว่า ตอนนี้ ปัญหาที่ เกิดขึ้น ของเทศบาลนคร                     
สุราษฎร์ธานีคืออะไร ซึ่งถ้าหากพวกผมอภิปรายไปมาก ท่านประธานก็ไม่ดีครับ ไม่ดี 
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ถามว่าสมาชิกอยู่อย่างไร สมาชิกก็มีหน้าที่ที่จะต้องท าในสิทธิของสมาชิกครับ ในหน้าที่
ที่สมาชิกต้องท าในเรื่องของการประชุมในเรื่องของการให้งบประมาณ สมาชิกไม่เคยที่
จะไปตัดงบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณบางตัวที่เห็นแล้วว่าไม่มีความจ าเป็น
ครับ แต่ส่วนนี้ต้องฝากท่านประธานนะครับ โดยเฉพาะเห็นใจท่านนายกฯที่วันนี้ท่านก็
ไม่ได้เข้าประชุมมีภารกิจครับ ภารกิจจริงๆ ผมก็ทราบ แต่ว่าการติดตามและ
ประเมินผล ซึ่งจริงๆ เราก็มีสมาชิกสภาฯครับ ที่ดูแลในเรื่องตรงนี้อยู่ด้วย ครับแล้วก็
อยากจะฝากบอกว่า ฝากท่านประธานสภาเทศบาลฯผ่านถึงคณะผู้บริหารว่า ต้องมา
เริ่มต้นใหม่ต้องดูแลใหม่แล้วครับในเรื่องต่างๆ ยุทธศาสตร์ทุกด้าน ตอนนี้ทุกต่ าหมด
ครับตกต่ าจริงๆ ซึ่งผมเองเมื่อมองแล้วก็หดหู่นะครับท่านประธานว่าก็พยายามว่า การ
ที่จะบริหารเทศบาลต้องบูรณาการทุกด้าน นะครับ ไม่ด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งตอนนี้การที่
เราไปท าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่ามุ่งเน้นในงานบางตัว นะครับ ซึ่งท าให้เรามองข้ามอีก
หลายๆตัวที่ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ประชาชน เป็นหลัก แล้วก็เป็นสิ่งที่ ท้องถิ่นที่จะ
ได้รับ สังคมต่างๆที่อยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะได้รับในส่วนตรงนี้ ผมขอฝาก
ท่านประธานว่า ยังไงก็แล้วแต่นะครับ ตอนนี้ ผมเห็นท่านผู้บริหารประชุมตลอด
ประชุมทุกวันพุธครับ แต่ผลงานที่ออกมา ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ตามแผนพัฒนา
เทศบาลที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ได้ท าขึ้น ขอบคุณมากครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญอาจารย์พรเลิศ ครับ  

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานครับ ในวาระนี้ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบพระคุณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับ ที่ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินติดตามผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้ ท่านประธาน
ครับ ผลของการประเมิน โดยปกติแล้วผมดูในบทสรุปส าหรับผ ู้บริหารเกี่ยวกับในเรื่อง
ของวัตถุประสงค์ในการประเมินครั้งนี้  มีอยู่  ๔ ด้านด้วยกัน ด้านที่  ๑ ก็คือด้าน
ผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้านที่ ๒ ก็คือด้านคุณภาพการ
ให้บริการ  ด้านที่ ๓ คือด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด้านสุดท้ายก็คือด้าน
การพัฒนาบุคลากร ท่านประธานครับ กลุ่มตัวอย่างที่เอกสารเล่มนี้ท าไว้ทั้งหมด 
๑,๐๑๙ คนจากประชากรหนึ่งแสนกว่าคน ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีโครงการ
ทั้งหมด ๒๖๐ โครงการ ส าหรับปี ๕๗ ท่านประธานครับ ท่านตามผมมาดูนะครับว่า 
ในลักษณะของผลการประเมิน ที่ออกมา ออกมาอย่างไร ท่านประธานครับ ผลการ
เปรียบเทียบจ านวนโครงการ นะครับ พบว่าด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ
พ้ืนฐานและด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีสัดส่วนที่ เพ่ิมขึ้น ผลการเปรียบเทียบ
งบประมาณครับในรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายปี ๕๖ ที่มีการเปรียบเทียบกันนั้น 
ปรากฏว่าในปีงบประมาณ ๕๖ นั้น ปีงบประมาณ ๕๗ ใช้จ่ายมากกว่า แต่ใช้จ่ายน้อย
กว่าปีงบประมาณปี ๕๕ มีการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับ แล้วมีการด าเนินโครงการ 
ปรากฏว่าในปี ๕๗ มีการด าเนินโครงการต่ ากว่า ทั้งๆ ที่เบิกงบประมาณมากกว่า ท่าน
ประธานครับ ประเด็นที่สองในเรื่องของคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการ
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๑๖ 

อยู่ในระดับปานกลาง เดียวผมจะพูดในรายละเอียด ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ 
นะครับ มีความพึงพอใจของประชาชน ลดลงจากงบประมาณปี ๕๕ และปี ๕๖ อันนี้
แสดงว่าอย่างไรครับท่านประธาน แสดงว่าการท างานของผู้บริหารเทศบาลตั้งแต่ปี 
๒๕๕๕ ที่เข้ามารับต าแหน่ง และปี ๒๕๕๖ รวมทั้งปีนี้ ๒๕๕๗ การด าเนินงานลดลง
ครับ ท่านประธานครับ มาดูด้านที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบว่า 
ได้มีการกระท าแต่ไม่ครบกระบวนการ ประชาชนและคณะกรรมการชุมชนมีส่วนร่วม
ในการติดตามการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จของโครงการต่างๆ น้อย ในส่วน
ประโยชน์ด้านการด าเนินโครงการประชาชนได้รับประโยชน์ในทางตรงและทางอ้อมแต่
ยังไม่ครบ แต่ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ส่วนด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร ขาดระบบการ
ติดตามประเมินผลและการติดตาม หลังจากได้รับการพัฒนาและการพัฒนายังไม่
ครอบคลุมบุคลากรทั้งหมดครับ เป็นการพัฒนาที่มีลักษณะจ าเพาะเจาะจง อันนี้กว้างๆ 
จากผลที่เกิดขึ้น ท่านประธานลองตามผมมาดูสิครับ ในการประเมินอันนี้ เกณฑ์ของ
การประเมินครับ ใช้มาตราส่วนการประเมินค่าของลิเคอร์ทใช้ ๕ ระดับด้วยกัน ระดับ
ที่ ๑ ก็คือคะแนนมากที่สุด จาก ๔.๕๑-๕.๐๐ ที่ ๒ เป็นระดับมาก ๓.๕๑-๔.๕๐            
ปานกลาง ๒.๕๑-๓.๕๐ ท่านจ าตัวเลขนี้ไว้ให้ดีนะครับ ระดับปานกลาง ๒.๕๑-๓.๕๐  
ระดับน้อย ๑.๕๑-๒.๕๐ และระดับน้อยที่สุด ๑.๐๐-๑.๕๐ ท่านตามมาดูผลสิครับ           
ผลของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในหน้าที่ ๖๗ สรุปผลทั้งหมดในหน้านี้ครับ ตามตารางที่ 
๔.๒๗ ปรากฏว่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางหมดเลยครับ ระดับปาน
กลางถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบโดยปกติแล้วอยู่เพียงแค่ระดับ พอใช้ เท่านั้นเองนะครับ 
จากผลเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง ๒.๕๑-๓.๕๐ ท่านดูสิครับ อยู่ในระดับปาน
กลางในขั้น ๒.กว่าๆ มากที่สุดเพียง ขั้น ๓ แค่รายการเดียว คือยุทธศาสตร์โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ท่านตามผมมาดูในรายละเอียดนะครับท่านประธานครับ ความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พอเอารายละเอียดจริงๆ ปรากฏว่า
อยู่ ในระดับปานกลาง แค่พอใช้ครับ  ท่านท ามาปี  ๕๕ ก็ปานกลาง ท าปี  ๕๖                     
ก็ปานกลาง ท าปี ๕๗ ก็ปานกลาง แล้วผลของการด าเนินความพึงพอใจยิ่งลดลงไปอีก
ส าหรับตัวเลข ท่านบริหารราชการอย่างไรครับ เหลือปีสุดท้ายปีเดียว ท่านต้องคิดหนัก
แล้วละครับ ถ้าจะต้องท าการเมืองต่อไป ต้องคิดแล้วครับ ว่า ๓ ปี ที่จะให้โอกาส ผล
ออกมาเป็นอย่างไร นะครับระดับปานกลางครับ ท่านมาดูอีกครั้งหนึ่งครับ เศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว ก็ปานกลางทั้งหมดครับ ไม่มีอะไรมากเลย เหมือนกับปี ๕๕ ปี ๕๖ ไม่มี
อะไรดีขึ้นเลยครับ มาดูระดับความพึงพอใจต่อด้านการ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีโครงการน้อยที่สุด อยู่ระดับปานกลางทุก
รายการครับ คะแนนไม่เฉียดมากเลย สองกว่าๆ เท่านั้นเอง นะครับ อันนี้เขาเรียกว่า
ปานกลาง ระดับต่ าครับ ผลงานที่ออกมา มาดูตารางต่อไปครับ ความพึงพอใจด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพช ีวิต เช่นเดียวกันครับ ปานกลางทั้งหมดครับ ความพึงพอใจของ
ประชาชนในขณะนี้ที่มีการส ารวจออกมา ยังมีอีกครับท่านประธานครับ ความพึงพอใจ
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ที่ท่านคิดว่าท่านเยี่ยม
ยอด ใช้งบประมาณมากที่สุดทุกๆ ปี ออกมาในระดับปานกลางทั้งหมดครับ งั้นไม่มี
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๑๗ 

โครงการอะไรที่อยู่ในระดับมาก หรือระดับที่มันดีเด่นหรือระดับมากที่สุดเลย สัก
โครงการเดียว แล้วโครงการที่ท่านคิดท านะครับ ต่อไปท่านจะต้องคิดให้มากแล้ว ว่า
โครงการเดิมๆ นั่นท าอย่างไรให้มันดีขึ้น มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ท่านดูต่อไปครับท่าน
ประธานครับ ความพึงพอใจด้านการบริหารการจัดการที่ดี ที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
แห่งนี้เคยได้โล่ เคยได้รางวัล เกี่ยวกับธรรมาภิบาลดีเด่น ตอนนี้ตกมาอยู่ในระดับปาน
กลางแล้วครับ พึงพอใจพอใช้เท่านั้นเอง ต่อไปครับการท างานเทศบาลในภาพรวม ไม่มี
อะไรที่มากหรือมากท่ีสุดเลย อยู่แค่ระดับปานกลางเช่นเดียวกัน อันนี้สะท้อนอะไรครับ
ท่านประธาน สะท้อนให้เห็นว่าผลงานที่ออกมานั้น ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยลง 
ไม่มีส่วนเพ่ิมขึ้นเลย ตราบใดที่เรายังย้ าอยู่กับที่ ตราบนั้นเราจะถอยหลังครับท่าน
ประธาน ท่านมาดูต่อไปสิครับ ท่านประธานครับ ท่านมาดูต่อไปครับ ในตาราง
เปรียบเทียบ ในตารางเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบของสามปีที่ผ่านมา หน้า ๗๕ 
ทุกตารางครับอยู่ ในระดับปานกลางหมดเลย แล้วก็มีการลดลง นะครับจาก
งบประมาณ ปี ๕๕ และก็ปี ๕๖ นะครับยุทธศาสตร์เกี่ยวกับพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ก็อยู่ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบ เห็นไหมครับ ไม่เฉพาะปี ๕๗ อันนี้เอาไป
เปรียบเทียบกับปี ๕๕ กับปี ๕๖ ด้านพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ที่ท่านท า
เอกสาร ๑๐๐ ๆ อะไรนะ ๑๐๐ ชิม ๑๐๐ อะไรครับ ผมเห็นไปแจกที่งานรามค าแหง
เหลือเยอะแยะเลย นะครับ ท่องเที่ยวก็ลดลงครับ และก็อยู่ในระดับปานกลางอีกแล้ว
ครับ มีอะไรดีขึ้นไหมครับ ด้านสิ่งแวดล้อมครับ โครงการน้อยที่สุด ที่ผมกล่าวไว้เมื่อ
สักครู่นี้ ปานกลางอีกแล้วครับ เขียนตัวอ่ืนไม่เป็นแล้วครับ สะกดแล้วก็ลดลงจากปี ๕๕ 
และก็ปี ๕๖ ด้วย ด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตเช่นเดียวกันครับ เขียนได้ค าเดียวว่า
ปานกลาง และก็ลดลงจากปี ๕๕ ปี ๕๖ อีก ท่านประธานครับ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา ที่ท่านคิดว่าท่านมีจุดเด่นนะครับ ท าแล้วได้รับความนิยมชมชอบ ก็อยู่แค่ระดับ
ปานกลาง แล้วก็ลดลงจากปี ๕๕ ปี ๕๖ อีกเช่นเดียวกัน ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
ปานกลางเช่นเดียวกันครับ ไม่มีอะไรผิดเพ้ียนไปจากนี้เลย แล้วก็ลดลงจากปี ๕๕ ปี 
๕๖ รวมทั้งรายการสุดท้าย ผลการประเมินเกี่ยวกับกระบวนการท างานของเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี ซึ่งอันนี้ส าคัญ ความพึงพอใจของประชาชนอยู่ระดับปานกลาง แล้ว
ก็ลดลงจากปี ๕๕ ปี ๕๖  ๗ ยุทธศาสตร์ของท่านอยู่ในระดับพอใช้หมดเลยครับ ไม่มี
อะไรดีที่ประชาชนจะพึงพอใจ ในขั้นที่ดีหรือระดับที่ดีครับ ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อีกครั้งหนึ่ง ครับ ที่ได้มีการผลการประเมินออกมา 
นะครับ แต่ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยไหน ปีที่แล้วของ มอ. ออกมาเหมือนกัน อันนี้คือ
ความจริงที่เกิดขึ้นครับท่านประธาน ความจริงที่เกิดขึ้นในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนี้ 
ที่ประชาชนเป็นผู้ให้ความเห็นในความพึงพอใจ ขอขอบคุณครับในข้อเสนอแนะ ในการ
จัดท าแผนเทศบาลนั้นควรเน้นกระบวนการที่มีส่วนร่วมผู้เกี่ยวข้องให้เห็นเป็นรูปธรรม 
โดยการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีความรู้ และเข้าใจร่วมกันปฏิบัติจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน นี้คือข้อเสนอแนะ 
 ประการที่ ๑ แต่เสนอแนะทุกปีแหละครับ แต่ไม่แน่ใจว่าข้อเสนอแนะเหล่านี้
ได้เข้าไปดูกันบ้างหรือเปล่า แล้วก็ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะหรือเปล่า เพราะผลที่
ปรากฏออกมานั้น มันชี้ชัด ว่าเป็นอย่างไรท่านประธาน  
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๑๘ 

 ประการที่ ๒ ต้องมีมาตรการในการปฏิบัติ ติดตาม เร่งรัดการด าเนินการ และ
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนและโครงการให้รัดกุมยิ่งขึ้น อะไรครับนี่ ต้องรัดกุม 
การเบิกจ่ายงบประมาณ มีรูรั่วนะครับ ท่านประธาน แสดงว่าผลการวิจัย ผลการ
ประเมินอันนี้ น่าจะมีอะไรที่ไม่เขียนลงไป ตรงนี้ให้ชัดเจน เพราะบอกให้รัดกุมยิ่งขึ้น 
การรดักุมอันนี้ก็คือการกระชับให้มันแน่นขึ้น 
  ประการที่  ๓ ท่านประธาน ด้านการพัฒนาด้านการบริการ ควรมีการ
ปรับปรุง ระบบงานบริการต่างๆ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอนต่างๆใน
การบริการโดยอาจปรับปรุงระเบียบปฏิบัติและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ 
เยอะแยะครับ เทคโนโลยีที่ขออนุมัติจากสภาแห่งนี้ ทุกห้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น
ใหม่ทั้งหมด ไม่มีรุ่นเก่าครับ รุ่นเก่า โละทิ้ง และก็ซื้อใหม่ เกือบทุกครั้งที่น าญัตติเข้า
สภาแห่งนี้ จะต้องมีการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่หน่วยงานใดก็หน่วยงานหนึ่ง ผมไม่
แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ เหล่านั้นกลายเป็นขยะไปหรือเปล่า ท่านประธานครับในข้อที่ ๔ 
ด้านการพัฒนาบุคลากร ควรมีการกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย
ครอบคลุม บุคลากรทุกประเภท และมีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนา รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาและก็ปล่อยทิ้งไว้ ไม่ได้ติดตามผล ไม่ได้ไปดูว่า ได้น ามาใช้หรือเปล่า 
นะครับ งบประมาณปีละหลายล้านครับ ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการไปดูงาน ตามสถานที่ต่างๆ อันนี้ก็ยังเรียกได้ว่าไม่ได้มีการพัฒนา เพราะ
พัฒนาไปแล้วก็ไม่ได้น ามาใช้ แล้วก็ไม่ได้มีการติดตามผลว่า น ามาใช้แล้วได้ประโยชน์ 
ตามท่ีได้ไปดูงานหรือไม ่
  ประการที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบบริหารโครงการ ควรให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมด าเนินการทั้งระบบ ท่านประธานครับ เราเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วม ผมมีโอกาสดีใน
การที่ได้ช่วย ในการท าประเมินผล เกี่ยวกับการพัฒนาและก็ปฏิรูปประเทศไทย เพ่ือ
การร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๗ นี้ ผลที่ออกมาจากการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน ส่วนใหญ่ในท้องถิ่นนั้นต้องการ การมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นให้ได้มากที่สุดและ
ในทุกด้าน แต่ผมไม่แน่ใจว่าเทศบาลของเรานี้ ได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมขนาดไหน 
เพราะในข้อเสนอแนะต้องการเสนอแนะให้ประชาชนมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมนั้น
ไม่แน่ใจว่า ได้น าเอาการมีส่วนร่วมหรือความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชน
นั้น มาใช้หรือเปล่า ท่านประธานครับ หนังสือฉบับนี้ผมเพ่ิงได้รับเมื่อเช้านี้ ผมไม่แน่ใจ
ว่าท าเพ่ือที่จะแจกใคร ตอบได้ไหมครับ เพื่อที่จะแจกใครฉบับนี้ ฉบับนี้ ฉบับที่แจกเมื่อ
เช้านี่ ฉบับที่เป็นลักษณะของรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ม.ราชภัฏ ไม่ได้ท า ใช่ไหมครับฉบับนี้ ของราชภัฏไหมครับ ของราชภัฏนะครับ อันนี้ไม่
ทราบว่าจุดประสงค์จะแจกที่ไหนครับ ถ้าดูรายงานสรุปในฉบับนี้ กับดูรายงานสรุปใน
ฉบับนี้ ใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันครับ ไม่เหมือนกัน ฉบับนี้พูดอะไรที่ดีๆ มากๆ ใคร
อ่านแล้วก็ดี ดีทุกเรื่อง ดีทุกอย่างครับ มีระดับค าว่าปานกลางอยู่สักค าหนึ่ง และก็ไม่ได้
ประเมินผลในส่วนของรายละเอียดที่จะลง ลงไปในนี้นะครับ ผมว่าเอกสารที่ท าแจก
ควรจะแจกเอกสารที่เป็นลักษณะ มีข้อเท็จจริงอย่างนี้ครบถ้วน เพ่ือที่จะประชาชนจะ
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ได้รับรู้รับทราบในเรื่องราวต่างๆ ของเทศบาล เพราะเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารทาง
วิชาการท าตามหลักวิชาการที่เชื่อถือได้ นะครับ และก็ ในรายงานที่จะท าในตรงนี้ 
เพ่ือที่จะแจ้งให้ประชาชนทราบ ไม่ใช่ท าขึ้นมาเพ่ือที่จะแจกสมาชิกอย่างเดียว เพ่ือที่จะ
ต้องการให้ประชาชนทราบว่า ในแต่ละปีมีผลงานของผู้บริหารเทศบาลออกไปอย่างไร
บ้าง แล้วประชาชนจะได้รับรู้รับทราบ ประชาชนจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้อง ว่าอะไรคือ
อะไร อะไรคือความจริง อะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง อะไรคือผลงาน อะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่ผลงาน 
อะไรคือค่าใช้จ่ายในงบประมาณที่ประชาชนเสียภาษีแล้วไม่ได้รับประโยชน์ ฉบับนี้มี
ครับ แล้วก็มีรายละเอียดในการอ่านค่าทั้งหมด ซึ่งผมได้พูดไปคร่าวๆ เท่านั้นเองครับ 
ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ ของส าหรับสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีท าได้ดีครับ 
ขอบพระคุณครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญรองเอกพจน์ฯ ครับ 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านสมาชิกฯ               
ผู้ทรงเกียรติครับ ก่อนอ่ืนต้องขอบคุณท่านอาจารย์ผู้ท ารายงานผลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ทั้ง ๓ ท่าน ซึ่งได้แก่ท่าน ผศ.นรินทร์ สุกรี รองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ท่าน รศ.ประสิทธิ  ทองแจ่ม อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                
นายอรุณ  หนูขาว หัวหน้างานวิชาการ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้จัดท า
รายงานฉบับนี้ ผมอยากจะกราบเรียนต่อท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานผ่าน
ไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับว่าผู้บริหารต้องจัดท าตาม
ระเบียบรัฐธรรมนูญที่ต้องรายงานต่อสภาฯ อยู่แล้ว ก็ได้มอบหมายให้กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ  ให้เป็นหนังสือทางวิชาการที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงผมเรียน เพราะฉะนั้น
รายงานผลฉบับนี้นะครับส าเร็จออกมาต้องขอขอบคุณ อย่างที่เรียนถึงแม้บางเรื่องดู
แล้วอาจจะโต้แย้งในใจ ด้วยความเคารพนะครับรายงานฉบับนี้ ก็จะถือผลการรายงาน
ฉบับนี้มาปฏิบัติตาม รายละเอียดรวมทั้งค าแนะน า ๕ ข้อ  ที่ในเอกสารฉบับนี้ได้พูดถึง
รวมทั้งค าแนะน าของสมาชิกทุกท่านที่ได้กล่าวไว้ทั้งผู้บริหารเองผมเองก็ได้รายงานให้
ท่านนายกฯ เพ่ือทราบต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีท่ านผู้ อ่ื นที่ ส งสั ยจะสอบถาม เพ่ิ ม เติ ม อีกบ้ าง ห ากไม่ มี ที่ ป ระชุ ม                
รับทราบนะครับ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

   ระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องญั ตติขอควำมเห็นชอบใช้ เงินทุนหมุนเวียน
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข (ฝั่งบำงใบไม้) เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงำนที่
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข (ฝั่งบำงใบไม้) ส ำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เข้าสู่ระเบียบวาระที่๖เรื่องญัตติขอความเห็นชอบใช้ เงินทุนหมุนเวียน
ศูนย์บริการสาธารณสุข (ฝั่งบางใบไม้) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข (ฝั่งบางใบไม้) ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญทางผู้บริหาร
ได้อ่านรายละเอียดญัตติ 

นำยสุฟ้ำง  แซ่หว่อง 
รองนำยกเทศมนตรี 

  กราบ เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ            
ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบใช้  “เงินทุน
หมุนเวียนศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ (ฝั่งบางใบไม้)” เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

 

หลักการ 
 ขอรับความเห็นชอบใช้  “เงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ 
(ฝั่งบางใบไม้)” เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท 
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน  ๓๐๔,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๒๐,๔๐๐  บาท 
(สามแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้  

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ดังนี้ 
๑ .  โคมไฟ  จ านวน ๑ ชุด  เป็นเงิน ๑๖ ,๐๐๐ บาท  (ราคาใน

ท้องถิ่น  เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 รายละเอียดประกอบด้วย  

- เป็นโคมไฟผ่าตัดชนิดเคลื่อนที่  สามารถปรับระดับของโคม
ไฟให้โค้งงอสูงต่ าได ้

- ให้ก าลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า  ๑๓,๐๐๐  Lux. 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
๑.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  แบบที่ ๑ จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 

๑๒๐,๐๐๐ บาท  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี  ๒๕๕๗) 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๖  แกนหลัก (๖ core) 

หรือดีกว่า ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย 

- CPU  รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit  มีหน่วยความจ า
แบบ  Cache Memory  ไม่น้อยกว่า  ๑๕ MB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR๓  หรือดีกว่า  มี
ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 

- สนับสนุนการท างาน RAID  ไม่น้อยกว่า  RAID ๐, ๑, ๕ 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Disk) ชนิด SCSI  หรือ  SAS  

หรือ  SATA  ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐  รอบต่อนาที  หรือ  ชนิด  Solid 
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State Drives หรือดีกว่า  และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑๔๐  GB  จ านวนไม่น้อย
กว่า  ๒  หน่วย 

- มี  DVD-ROM  หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External)  จ านวน  ๑  หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/
๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง 

- มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว จ านวน ๑ 
หน่วย 

- มี  Power Supply แ บ บ  Redundant Power Supply                 
หรือ Hot Swap จ านวน ๒ หน่วย 

- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)จ านวน ๒ เครื่อง ๆ ละ  ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  ๒๕๕๗) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ 
core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
๓ .๔  GHz และมีหน่วยความจ าแบบ L๓  Cache  Memory  ไม่น้อยกว่า ๘ MB 
จ านวน ๑ หน่วย  
  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  ที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)  ชนิด  DDR๓  หรือดีกว่า  มี
ขนาดไม่น้อยกว่า  ๔ GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Disk)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒  TB  จ านวน  ๑  หน่วย 
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐    Base-T  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง 
   - มี จอภาพแบบ   LCD  หรือดี กว่ า   มี   Contrast  Ratio                
ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐:๑  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๘  นิ้ว  จ านวน  ๑  หน่วย 

 ๓.  เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  ๓ kVA  จ านวน  ๑  เครื่อง เป็นเงิน 
๓๖,๐๐๐ บาท  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี  ๒๕๕๗) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

  - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  ๓ kVA  (๒,๑๐๐ Watts) 
  - มีแรงดัน Input (VAC) ๒๒๐+/-๒๕%  หรือดีกว่า 
  - มีแรงดัน  Output (VAC) ๒๒๐+/-๕%  หรือดีกว่า 



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๒๒ 

  - สามารถส ารองไฟฟ้าที่  Full  Load  ได้ไม่น้อยกว่า  ๕  นาท ี
 ๔.  เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  ๑ kVA  จ านวน ๕ เครื่อง ๆ ละ 
๕,๑๐๐ บาท เป็นเงิน๒๕,๕๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  ๒๕๕๗) 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

  - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  ๑  kVA  (๖๐๐  Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  ๑๕ นาท ี

 ๕.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ 
๒ จ านวน  ๑  เครื่อง เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  ๒๕๕๗) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

  - มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer ๒ ของ OSI Model  
  - มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interfce)                    

แบบ  ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐     Base-TX จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่อง 
  - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายทุกช่อง 
  - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web 
Browser ได ้

๖. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   จ านวน ๒ ตู้ ๆ 
ละ ๒๕,๖๐๐ บาท  เป็นเงิน ๕๑,๒๐๐  บาท  (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่มีก าหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีเป็นตู้ Rack ปิด ขนาด ๑๙ นิ้ว ๒๗U โดยมีความกว้างไม่

น้อยกว่า  ๖๐ เซนติเมตร  ความลึกไม่น้อยกว่า  ๑๑๐  เซนติเมตร  และสูงไม่น้อยกว่า  
๑๒๐ เซนติเมตร   

- มีช่องเสียบไฟฟ้า  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑๒ ช่อง 
- มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า  ๒  ตัว  

เหตุผล 
 ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  (ฝั่งบางใบไม้)  
ได้ ให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขต่าง ๆ เช่นการรักษาพยาบาลเบื้ องต้น                   
การป้องกันโรค  ส่งเสริมสุขภาพ    เพ่ือให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก  
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา  ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์  
เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ  และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณสุขกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในรูปแบบข้อมูล  JHCIS  ดังนั้น 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงได้ท าโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ประจ าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ฝั่งบางใบไม้) เพ่ือให้บริการ
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๒๓ 

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อทางราชการสูงสุด  
โดยขอความเห็นชอบการเบิกจ่ายจาก “เงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริการสาธารณสุข ๓”  ซึ่ง
มีเงินคงเหลือ ณ วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ จ านวนเงิน  ๑,๒๙๗,๐๔๓.๗๔ บาท 
(หนึ่ งล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์ )  โดยใช้จ่าย
งบประมาณเป็นเงิน ๓๒๐,๔๐๐  บาท (สามแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)  คิดเป็น 
๒๔.๗๐% ดังนั้น คงเหลือเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นเงิน ๙๗๖,๖๔๓.๗๔ บาท (เก้าแสน
เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลฯ  เพ่ือให้ความ
เห็นชอบใช้เงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ (ฝั่งบางใบไม้) ในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ และครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน  ๖ รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๐,๔๐๐ บาท    (สามแสน
สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ตามระเบียบเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและ
เวชภัณฑ์  พ.ศ. ๒๕๓๐  (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๘) ต่อไป  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่              
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบใช้เงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริการ
สาธารณสุข (ฝั่งบางใบไม้) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข             
(ฝั่งบางใบไม้) ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  มีมติ เห็นชอบใช้เงินทุนหมุนเวียน
ศูนย์บริการสาธารณสุข (ฝั่งบางใบไม้) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เพ่ือใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการ
ส า ธ า ร ณ สุ ข  (ฝั่ ง บ า ง ใบ ไม้ )  ส า นั ก ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม                                  
ด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบใช้เงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข (ฝั่งบำงใบไม้) 
เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์และ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เพื่อใช้ปฏิบัติงำนที่ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข (ฝั่งบำงใบไม้) 
ส ำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

  ระเบียบวำระที่  ๗ เรื่องญัตติขอควำมเห็นชอบใช้เงินทุนหมุนเวียน
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข (ศูนย์ตำปี) เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงำนที่
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข (ศูนย์ตำปี) ส ำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๗ ครับ ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารฯ อ่านรายละเอียด
ของญัตติครับ 

  
นำยสุฟ้ำง  แซ่หว่อง 

  
 กราบ เรี ยนท่ านประธานสภ าเทศบาลและสมาชิ กสภ าเทศบาลฯ              
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๒๔ 

รองนำยกเทศมนตรี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบใช้  “เงินทุน
หมุนเวียนศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ (ศูนย์ตาปี )” เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้ 

หลักกำร 
  ขอรับความเห็นชอบใช้  “เงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลฯ (ศูนย์ตาปี)” เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นเงิน 
๙๙ ,๘๐๐ บาท และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๗๓,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน  
๑๗๓,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้  

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ดังนี้ 
๑ .  เตี ย งตรวจ โรค  พร้อมบั น ไดขึ้ น เตี ย ง  จ านวน  ๒  ชุ ด  ๆ                 

ละ ๑๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท  (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

 รายละเอียดประกอบด้วย  
- เตียงตรวจโรคสแตนเลส  ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๒๐๐ x 

๘๐ เซนติเมตร 
- โครงเตี ยงท าด้ วยท่อ เหลี่ ยม  ขนาดไม่น้ อยกว่า ๓ .๘ 

เซนติเมตร 
- ที่นอนฟองน้ าหุ้ มผ้าหนั งเทียม หนาไม่น้อยกว่า ๗ .๕  

เซนติเมตร 
- บันไดข้ึนเตียงสแตนเลส ๒ ขั้น ๑ ตัว 

๒.  เตียง ANC  จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท  (ราคาใน
ท้องถิ่น  เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

 รายละเอียดประกอบด้วย  
- เตียงส าหรับตรวจครรภ์แบบสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 

๗๐ x ๒๐๐ x ๖๕ เซนติเมตร 
- โครงเตี ยงท าด้ วยท่อ เหลี่ ยม  ขนาดไม่น้ อยกว่า ๓ .๘ 

เซนติเมตร 
- ที่นอนฟองน้ าหุ้ มผ้าหนั งเทียม หนาไม่น้อยกว่า ๗ .๕ 

เซนติเมตร 
๓.  เตียงตรวจภายใน จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  (ราคา

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
  
รายละเอียดประกอบด้วย  

- เตียงตรวจท าด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม (Stainless  Steel)              
ปูด้วยเบาะฟองน้ าหุ้มหนังเทียมสามารถพับได้เป็น ๓ ส่วน 
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๒๕ 

- โครงเตียงอยู่บนขา ๔ ขา ปลายขามียางอย่างหนารองรับกัน
กระเทือนและกันเลื่อน ด้านล่างมีม้าเหล็กสูงไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร  ปูด้วยยางกัน
เลื่อนบนเหล็กเรียบ หรือปูด้วยเหล็กขรุขระ 

- มีขนาดไม่น้อยกว่า  ๖๐ x ๑๘๐ x ๘๐ เซนติเมตร 
- สามารถปรับระดับได้ท้ังส่วนบนและท่อนล าตัว 
- มีอุปกรณ์ใช้งานครบ 

๔.  เครื่องชั่งน้ าหนักดิจิตอล  จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๑๐๐ 
บาท  (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

 รายละเอียดประกอบด้วย  
- พิกัดก าลังไม่น้อยกว่า  ๒๐๐ kg. ละเอียด  ๐.๑ kg. 
- เปิดเครื่องให้ท างานโดยใช้เท้าสัมผัสเบาๆ บริเวณเครื่องชั่ง 

๕.  เครื่องชั่งน้ าหนักเด็กดิจิตอล  จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๐๐๐ 
บาท  (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

 รายละเอียดประกอบด้วย  
- เครื่องชั่งน้ าหนักเด็กอ่อน ระบบดิจิตอล พิกัดก าลังไม่น้อย

กว่า ๒๐ kg. ความละเอียด ๕g. 
- ระบบล็อคน้ าหนักอัตโนมัติภายใน  ๑.๕ วินาที 
- ตัวเลขแสดงผล LCD สีด า 
- ถาดนอนแข็งแรง 

๖.  เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล  จ านวน ๓ เครื่องๆ ละ ๔,๙๐๐ 
เป็นเงิน ๑๔,๗๐๐ บาท  (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ)์ 

 รายละเอียดประกอบด้วย  
- เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน ระบบ Intellisense 
- สามารถบันทึกข้อมูลการวัดได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ ครั้ง 
- ผ้าพันแขนแบบ Fit Cuff 
- แสดงสัญลักษณ์ความดันโลหิตสูง 
- ใช้งานสะดวก ง่ายยิ่งขึ้นด้วยปุ่มสัมผัสเพียงปุ่มเดียว 

๗ .  เครื่ องพ่นยาจ านวน  ๑  เครื่อ ง  เป็ น เงิน  ๓ ,๐๐๐  บาท                
(ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

 รายละเอียดประกอบด้วย  
- ตัวเครื่องท าด้วยวัสดุอย่างดี  แข็งแรง ทนทาน 
- ตัวเครื่องท าด้วยระบบลูกสูบ 
- ตัวเครื่องมีที่กรองฝุ่น (Filter) สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย  

โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ 
๘.  ชุดช่วยหายใจมือบีบ ผู้ใหญ่  จ านวน ๑ ชุด  เป็นเงิน ๔,๐๐๐ 

บาท  (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๒๖ 

 รายละเอียดประกอบด้วย  
- มีส่วนประกอบหลักแบ่งเป็น ๕ ส่วน ดังนี้ 

-   ห น้ า ก า ก  ( DURABLE SILICONE RESUSCITATOR 
MASK) 

-   ชุ ด ว า ล์ ว ผู้ ป่ ว ย  ( NON-REBREATHING  VALVE 
ASSEMBLY) 

-   ตัวลูกยางบีบช่วยหายใจ  (SILICONE  BAG  INLET) 
-  ชุดวาล์วออกซิเจน (OXYGEN RESERVOIR VALVE) 
-   ถุงเก็บเพ่ิมส ารองออกซิเจน  (OXYGEN  RESERVOIR  
BAG) 

๙.  โคมไฟ  จ านวน ๑ ชุด  เป็นเงิน ๑๖ ,๐๐๐ บาท  (ราคาใน
ท้องถิน่  เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

 รายละเอียดประกอบด้วย  
- เป็นโคมไฟผ่าตัดชนิดเคลื่อนที่  สามารถปรับระดับของโคม

ไฟให้โค้งงอสูงต่ าได ้
- ให้ก าลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า  ๑๓,๐๐๐  Lux. 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
๑.  ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   จ านวน ๒ ตู้ ๆ 

ละ ๒๕,๖๐๐ บาท  เป็นเงิน ๕๑,๒๐๐  บาท  (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่มีก าหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด ๑๙ นิ้ว ๒๗U โดยมีความกว้างไม่

น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร  ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๑๐  เซนติเมตร  และสูงไม่น้อยกว่า  
๑๒๐ เซนติเมตร   

- มีช่องเสียบไฟฟ้า  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑๒ ช่อง 
- มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า  ๒  ตัว  

๒ .  เค รื่ อ ง พิ ม พ์ ช นิ ด  Dot Matrix Printer แ บ บ แ ค ร่ สั้ น                    
จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐  บาท  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  ๒๕๕๗) 

 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๔ เข็ม 
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  ๘๐  คอลัมน์ 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง  ขนาด ๑๐ ตัวอักษรต่อนิ้ว  ได้ไม่

น้อยกว่า ๓๐๐ ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด ๑๐ 

ตัวอักษรต่อนิ้ว  ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตัวอักษรต่อวินาที 
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๒๗ 

เหตุผล 
 ด้ ว ย ศู น ย์ บ ริ ก า รส าธ า รณ สุ ข เท ศ บ าล น ค รสุ ร าษ ฎ ร์ ธ านี                    
(ศูนย์ตาปี)  ได้ให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  
การป้องกันโรค  ส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก  รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา  ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เพียงพอ  และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านสาธารณสุขกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี   และส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในรูปแบบข้อมูล  JHCIS  ดังนั้น ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จึงได้ท าโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ประจ า
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี) เพ่ือให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อทางราชการสูงสุด  โดยขอ
ความเห็นชอบการเบิกจ่ายจาก “เงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริการสาธารณสุข ๑”                      
ซึ่งมีเงินคงเหลือ ณ วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ จ านวนเงิน  ๒,๒๗๗,๘๕๖.๔๐ 
บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทสี่สิบสตางค์) โดยใช้จ่าย
งบประมาณเป็นเงิน  ๑๗๓ ,๐๐๐  บาท (หนึ่ งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)                 
คิดเป็น ๗.๕๙%  ดังนั้น คงเหลือเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นเงิน ๒,๑๐๔,๘๕๖.๔๐บาท 
(สองล้านหนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยห้าสิบหกบาทสี่สิบสตางค์) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลฯ  เพ่ือให้ความ
เห็นชอบใช้เงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ (ศูนย์ตาปี) ในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน ๙  รายการ  และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน  ๒ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพัน
บาทถ้วน)  ตามระเบียบเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์  พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๘) ต่อไป  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามระเบียบวาระที่ ๗ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมบ้าง 
ขอเชิญคุณนัฐพงษ์ฯ ครับ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพครับ กระผมนายนัฐพงษ์       
เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีญัตติขอความเห็นชอบใช้เงินทุน
หมุนเวียนศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ตาปี) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือจัดซื้ อ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ผมอยากจะถามว่าด้วยความที่ผมไม่ได้เข้าไปศูนย์
ตาปีเลย คือศูนย์ตาปีสมาชิกฯ ได้อนุมัติก่อสร้างศูนย์ตาปีใหม่แต่ก็ยังไม่ได้ด าเนินการ
ก่อสร้างทีตอนนี้ไม่ทราบว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราจัดซื้อนี้สถานที่จัดเก็บพร้อมไหมศูนย์ตา
ปีพอฝนตกหลังคารั่วเป็นกังวลแทนว่าถ้าเกิดซื้อมาแล้วจะไม่มีสถานที่จัดเก็บ                   
ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผอ.ครับ 
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๒๘ 

นำงสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล 
ผอ.ส ำนักกำรสำธำรณสุขฯ 
 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพและท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติค่ะ  
ขอชี้แจงศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ตาปีหลังคาที่รั่วได้ซ่อมเรียบร้อยแล้วระหว่างรอ
ว่าจะได้สร้างหรือไม่สร้างส านักงานสาธารณสุขก็ได้เปิดเรื่องไปส านักการคลังเรียบร้อย
แล้ว ในเรื่องการบริการผู้ป่วยเราจ าเป็นต้องให้บริการต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเครื่องมือ
เครื่องใช้เราจ าเป็นต้องใช้อยู่สามารถที่จะวางไว้เหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานีก็ได้ย้ายออกจากศูนย์บริการสาธารณสุขเหลือเทศบาลที่จะต้องด าเนินการ
ต่อแต่อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเขาก็เอาออกไปเพราะฉะนั้นของเราที่จะบริการ
ผู้ป่วยก็จะมีแพทย์ตรวจอยู่ตลอดและเราก็ก าลังจะได้แพทย์ของเราเองจะโอนย้ายมา
จากนครศรีธรรมราช ขอเรียนชี้แจงก็คือสามารถที่จะบริการได้ทันที ซึ่งยังขาด
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เราก็ยังยืมโรงพยาบาลไว้ก่อนหลังจากที่เราซื้อแล้วก็ต้องคืน
เขาขอบคุณค่ะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านใดทีจ่ะสอบถามอีกไหมครับ เชิญครับคุณรักพงษ์ฯ ครับ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล วาระที่ ๗ ในเรื่องขอความเห็นชอบการใช้เงินทุนหมุนเวียนของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์ตาปี  ในส่ วนตรงนี้ ผมก็ด้ วยความเป็นห่ วงครับ                    
ท่านประธานสภาเทศบาลฯก็คือในเรื่องของการซื้อครุภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ มีอยู่
ข้อหนึ่งครับ ข้อที่๖ ครับท่านประธานคือจริงๆแล้ววันนั้นผมได้หารือกับน้องๆ
เจ้าหน้าที่ไปบ้างแล้วว่าในเรื่องของเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลคือในส่วนตรงนี้
ผมคิดว่าอย่างนี้เทศบาลเรามีทุนอยู่พอสมควรในเรื่องของงบประมาณ คือจริงๆในการ
ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ในส่วนตรงนี้ก็ต้องการที่จะให้ทันสมัยสักนิดเรื่องนี้ต้อง        
ขอฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารและผอ.ที่รับผิดชอบว่าในการซื้อเครื่องวั ด         
ท่านผอ.เคยไปเห็นที่ศูนย์สุขภาพบ้านผมซึ่งเป็นเครื่องวัดที่ทันสมัยราคาอาจจะสูงนิด
หนึ่งแต่คุณภาพเป็น ถ้าซื้อเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้แขนสอดไปได้เลยไม่ต้องใช้ตัวรัดมา
รัดในตรงนี้แล้วนะครับ ยังไงต้องขอฝากนะครับ ว่าเครื่องไม้เครื่องมืออีกหลายๆตัวนะ
ครับ ที่ทันสมัยและก็รวดเร็วแล้วก็คนไข้สามารถที่จะไปวัดด้วยตัวเองได้ก็โดยการกด
ปุ่มนะครับ ระบบความดันระบบการหมุนเวียนของเลือดมันจะโชว์ขึ้นมาในส่วนตรงนี้
ต้องขอฝากทางส านักการสาธารณสุขซึ่งดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือแต่
ละตัวตอนนี้ที่เราจะต้องซื้อครับ ให้คงทนถาวรมีประสิทธิภาพเป็นแสนก็ไม่เป็นไรสภา
ยินดีนะครับ เรามีอยู่ ๔ ศูนย์งบประมาณเรามีพอสมควรที่จะใช้ได้ใช้โดยประหยัดซึ่งใน
ส่วนตรงนี้สภาเห็นว่าถ้าเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและก็คุณภาพดีมีประสิทธิภาพใช้งาน
สะดวกตรงนี้สภาฯผมว่าเพ่ือนสมาชิกทุกคนคงจะอนุมัติในส่วนตรงนี้คงจะไม่ขัดข้อง
และขัดใจอะไร ขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลฯด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอบคุณครับ เพ่ือนก็ยังเป็นห่วงชีวิตและสุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งที่ส าคัญ
เพราะว่าถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือเพ่ือนพ่ีน้องประชาชนได้
รวดเร็วยิ่งขึ้นเพ่ือนก็ไม่ได้ติดใจอะไรมีท่านผู้ อ่ืนที่จะซักถามในส่วนนี้ ไหมครับ          
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๒๙ 

ขอเชิญอาจารย์พรเลิศฯ ครับ 

นำยพรเลิศ  สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานครับผมมีความสงสัยอยู่นิดหนึ่งในเรื่องของเหตุผล
ท่านประธานดูนะครับ เหตุผลในวาระท่ี ๖และวารที่ ๗ ตั้งแต่บรรทัดแรกถึงบรรทัดที่๘ 
ที๙่ เป็นลักษณะการใช้ค าท่ีเหมือนกันหมดเป็นเหตุผลที่เหมือนกันทั้ง ๒ วาระ แต่วาระ
ที่ ๖ เป็นการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กับตู้และเครื่องส ารองไฟฟ้าอุปกรณ์กระจายใน
วาระที่ ๗เป็นเรื่องของการซื้อเตียงและก็เครื่องวัดความดันและตู้เหมือนกัน ๒ ใบ  ผม
มีความสงสัยอยู่ว่าศูนย์สาธารณสุขฝั่งบางใบไม้ที่ขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแสน
กว่าบาท กับศูนย์บริการสาธารณสุขตาปี ที่ไม่ได้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตรงนี้และจัดซื้อ
ตู้เหมือนกันผมอยากจะทราบว่าฝั่งตาปีนั้นมีเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วหรือไม่ แล้วถ้าหาก
มีแล้วเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดเดียวกันกับที่ฝั่งบางใบไม้ขอซื้อหรือไม่เพราะเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตรงนี้มีความจ าเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณสุขกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีและส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติในรูปแบบของ
ข้อมูลตรงนี้ผมอาจจะอ่านไม่ออก  PIS ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์
แน่นอนแต่คอมพิวเตอร์แต่ละรุ่นแต่ละลักษณะนั้นไม่เหมือนกันในการใช้งานเกรงว่า
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้วของฝั่งตาปีจะไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลตรงนี้ได้เพราะเงิน
ของฝั่งตาปีมีเงินเหลือถึงสองล้านกว่าบาทสามารถที่จะซื้อได้แต่ก็ไม่ได้ขอซื้อมาแล้วตู้ก็
เป็นตู้ที่เหมือนกันทั้งสองวาระต่างกันก็ตรงที่เสียบปลั๊ก ที่เสียบปลั๊กของฝั่งตู้บางใบไม้มี
แค่ ๑๐ ช่อง แต่ของฝั่งตาปีมี ๑๒ ช่อง แต่ราคาเท่ากันผมก็เลยไม่ม่ันใจว่าคอมพิวเตอร์
ที่มียู่แล้วของฝั่งตาปีสามารถที่จะใช้งานตรงนี้ได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถใช้งานได้ตู้ก็ควร
จะซื้อพร้อมเครื่องคอมฯเพราะไม่แน่ใจว่าจะบรรจุได้หรือไม่ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลฯ ยังมีข้อข้องใจอยู่ ซื้ออุปกรณ์หลักการและเหตุผล
เหมือนกันฝั่งบางใบไม้กับฝั่งตาปีเพ่ือนสมาชิกฯ สงสัยอยู่ ขอเชิญ ฝ่ายบริหารฯได้ชี้แจง
ครับ 

นำงสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล 
ผอ.ส ำนักกำรสำธำรณสุขฯ 
 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติตู้ คอมพิวเตอร์
เราซื้อเมื่อคราวที่แล้วนะคะที่ศูนย์ตาปี เพราะฉะนั้นยังขาดแต่ตู้ คอมฯ ซื้อเมื่อคราวที่
แล้วที่ใช้ทุนหมุนเวียน ซึ่งตอนนี้จังหวัดเพ่ิงอนุมัติมาของกระทรวง ICT แต่ส่วนตู้ที่จะ
เก็บเป็นตู้ที่เก็บคอมพิวเตอร์นี้จะเป็นลักษณะของตู้เหล็กซ่ึงเป็นล็อคส าหรับใส่เครื่องมือ 
มีถังอุปกรณ์ส าหรับควบคุมระบบไฟและระบบเครือข่ายซึ่งถ้าเกิดไฟตกหรืออะไรนี้ซึ่ง
มันจะควบคุมระบบตรงนี้และก็ใส่อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดอย่างเช่น ใส่เซฟเวอร์ใส่จอ
และคีย์บอร์ดต่างๆ จะอยู่ในตู้นี้หมดและเราก็จะได้ด าเนินการซื้อส่วนของศูนย์ตาปีไม่มี
ตู้แต่เครื่องซื้อไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วก็เลยยังขาดตู้ขอเรียนชี้แจงค่ะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 อาจารย์พรเลิศฯ เขาเรียนชี้แจงมาแล้วนะครับซื้อไว้แล้วยังขาดตู้ที่ศูนย์ตาปี
แต่อาจารย์ยังข้องใจอยู่ฝั่งบางใบไม้มี ๑๒ รู แต่ฝั่งนี้มีอยู่ ๑๐ รู  ไม่ทราบจะใช้ได้หรือ
เปล่าทางอาจารย์ก็ยังสงสัยอยู่ทางผอ.ก็ได้ชี้แจงให้ครบถ้วนนะครับขอเชิญครับ 
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๓๐ 

นำงสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล 
ผอ.ส ำนักกำรสำธำรณสุขฯ 
 

 ญัตติที๖่ และ๗ ๑๒ ช่องเหมือนกันนะค่ะ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 อาจารย์พรเลิศฯ ครับเขายืนยัน ๑๒ ช่อง เหมือนกันครับ   ขอเชิญคุณทิวาฯ 
ครับที่จะสอบถามต่อไป ขอเชิญคุณทิวาครับ 

นำยทิวำ กุฏอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กระผมนายทิวา กุฏอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ ถามเกี่ยวกับตู้ที่เก็บ
คอมพิวเตอร์ครับ ราคามันสูงไปครับ ผมดูรายละเอียดทั้ง วาระ ๖และ๗ ล็อคสเปค
หรือไม่ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทบัทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกฯ ก็ยังข้องใจอยู่นะครับ ว่าราคาซื้อตู้และคอมพิวเตอร์ราคาสูงไป
ครับเพ่ือนสงสัยล็อคสเปคหรือเปล่านะครับขอเชิญครับ ผอ.ครับ 

นำงสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล 
ผอ.ส ำนักกำรสำธำรณสุขฯ 
 

 เราได้ไปสอบถามราคาค่ะและอีกร้านเราได้ใบเสนอราคามาค่ะ อีกร้านไม่ได้ใบ
เสนอราคาแต่ไปสอบถามราคาแล้ว สองหมื่นหกพันกว่าบาท แต่อีกร้านสองหมื่นห้าพัน
หกร้อยคือรายละเอียดเหมือนกันแต่เอาราคาที่ต่ าสุดมาตั้งงบประมาณตรงนี้ไว้อีกร้าน
ซึ่งเป็น สองหมื่นหกซึ่งแพงกว่าค่ะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนเขาถามว่าล็อคสเปคหรือเปล่าครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณทิวาฯ 

นำยทิวำ กุฏอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับซึ่งเป็นตู้เล็กระบุขนาดว่าเป็น 
๑๙ นิ้ว ๒๗ ยู ครับ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซ็นต์ ความลึก ๑๑๐ สูง ๑.๒๐ เมตร 
ครับ แล้วมีช่องเสียบไฟ ๑๒ ช่อง มันผิดระเบียบหรือไม่ครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญผอ.สุวรรณีครับ 

นำงสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล 
ผอ.ส ำนักกำรสำธำรณสุขฯ 
 

 ไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่อง อาจจะมากกว่าแต่ต้องไม่ต่ ากว่า ๑๒ ช่องค่ะ อาจจะมี
มากว่า ๑๒ ช่องก็ได้นะค่ะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญอาจารย์พรเลิศฯ ครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์  
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับกระผมมีข้องสงสัยของผมไม่
น้อยกว่า ๑๐ ช่องแล้วดูเอกสารของทางเจ้าหน้าที่ ๑๒ ช่อง เอกสารไม่เหมือนกันแล้ว
เดีย๋วก็จะน ามาแก้ไขในสภาฯ แห่งนี้อีก  
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๓๑ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญผอ.หารือกับอาจารย์พรเลิศฯ ได้เลยนะครับว่า ๑๐ ช่อง หรือ ๑๒ ช่องกัน
แน่ครับทางผอ.ขออนุญาตว่าจะแก้ใหม่ขอเชิญครับ ผอ.ครับ  เพ่ือนสมาชิกเทศบาลฯ
จะให้แก้หรือไม่ให้แก้อยู่ที่เพ่ือนสมาชิกฯ ครับ  

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์  
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับของผม ๑๐ ช่องจริงๆครับผมอ่านหนังสือ
ออก 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางนายกฯ ก็ ๑๐ ช่องครับ แต่ทางผอ.เขาจะแก้เพ่ือนสมาชิกฯ จะยอม
หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกสภาเทศบาลฯครับ  

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์  
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯ ครับญัตตินี้เป็นของท่านนายกเทศมนตรีผมว่าคนที่จะแก้ไข
หรือขอแก้ไขได ้

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ญัตตินี้เป็นของนายกเทศมนตรีนะครับที่ยื่นมาแต่ว่าทางนายกฯ ไม่อยู่ในห้อง
ประชุมแห่งนี้ทีนี้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าผิดตรงที่ ๑๐ ช่อง กับ ๑๒ 
ช่องนี้ แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่จะขอแก้แต่นายกฯ ไม่อยู่ ถ้านายกฯ อยู่ก็จะขอแก้ไขได้ก็
แล้วเพ่ือนสมาชิกฯ นะครับ ขอเชิญคุณนัฐพงษ์ฯ ครับ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพครับกระผมนายนัฐพงษ์              
เตี่ยมังกรพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ตามที่เพ่ือนสมาชิกได้ท้วง
ติงเอกสารต่างๆ ผมเห็นว่าวาระที่ ๗ นี้ เป็นเรื่องของการรักษาดูแลพ่ีน้องประชาชนใน
เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เข้ามาในญัตติในสภาแห่งนี้
เพราะตามที่ท่านผอ.สาธารณสุขได้ชี้แจงว่าทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้ออกจาก
ศูนย์ตาปี ไปและเขาได้น าเครื่องไม้ เครื่องมือต่างๆ กลับไปด้วยทางส านักการ
สาธารณสุขมีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ผมเห็นว่าเรื่องเอกสารถ้าเป็นไป
ได้ถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยประการใด ถ้าแก้ไขตรงนี้ ได้ก็เป็นผลดีกับพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลของเราเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพ่ีน้องประชาชนท่านใดของเราไป
ใช้บริการบ้างแต่ ณ ตอนนี้ก็คือหน่วยงานคือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้ออกจากศูนย์
ตาปีไปแล้ว ถ้าเป็นไปได้ผมขอเพ่ือนสมาชิกฯ ทุกท่านว่า ถ้าอะไรแก้ไขได้ในตอนนี้เพ่ือ
พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลเราขอเห็นใจครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณเอกพจน์ ครับ  

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครับ ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯผู้ทรงเกียรติครับ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ท่านพรเลิศ             
สุทธิรักษ์ ครับ แล้วก็ท่านนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ ที่ได้ให้ค าแนะน าครับ   ผมอยากจะ
เรียนนะครับว่า ในญัตติที่ ๗ นะครับ เป็นญัตติที่เขียนไว้ถูกต้องแล้วครับ ท่านสมาชิก
ครับ ก็คือในตัวญัตติจะเขียนว่า มีช่องเสียบไฟฟ้าจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่อง              
ญัตติครับ เพียงแต่ว่าในตัวโครงการที่เสนอมา ครั้งแรกผิดแต่ได้มีการแก้ไขรายละเอียด
ในโครงการให้ถูกต้องและตรงกับญัตติที่เสนอมาครั้งนี้แล้ว ก็เลยอยากจะขออนุญาต
ท่านสมาชิกครับ ว่าโครงการอย่างที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี                         
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๓๒ 

ท่านนัฐพงษ์ ได้กล่าวไว้ว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ส าคัญนะครับ ที่จะท าให้การพัฒนาศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพของเราครับทั้ง ๔ ศูนย์นะครับ เป็นที่พ่ึงของพ่ีน้องประชาชนนะครับ 
ผมอยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานสภานะครับ อ าเภอเมืองของเรานะครับ ไม่มี
โรงพยาบาลอ าเภอเมืองครับ ในขณะที่ทุกอ าเภอมีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ            
อ าเภอกาญจนดิษฐ์  มีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอกาญจนดิษฐ์ อ าเภอเมืองไม่มี
โรงพยาบาลอ าเภอเมือง ดังนั้น การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกันเป็น             
ด่านแรกส าหรับพ่ีน้องประชาชนครับ ในการที่จะคัดกรอง ไม่ให้ไปกระจุกอยู่ที่
โรงพยาบาลมะขามเตี้ยครับ ดังนั้น ก็เป็นความจ าเป็นครับ ที่จะให้เครื่องไม้เครื่องมือ 
ให้อุปกรณ์ในการพัฒนาที่ ในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพทั้ง ๔ ศูนย์ครับ อยากจะ
ขอกราบเรียนต่อ ขอความกรุณาครับท่านสมาชิก ว่าเรา ถ้ามีอะไรที่พอจะปรับปรุง
หรือแก้ไขได้ก็ขออนุญาตให้ทุกท่านได้ช่วยกันสักนิดนะครับ เพราะว่าความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชน เวลาไปเข้าคิวเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆ ที่โรงพยาบาลมะขามเตี้ย 
ล าบากครับ เพราะฉะนั้นผมอยากจะขออนุญาตนะครับว่า อะไรที่ แก้ ไขได้                 
ขออนุญาตเราช่วยกันนะครับ เพราะเป็นการบริการพี่น้องประชาชนครับ ขอบคุณครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  ขอเชิญอาจารย์พรเลิศ ครับ    

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนประธานสภาที่เคารพครับ กระนายผมพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิก
สภาเทศบาล ท่านประธานครับ ดูประหนึ่งว่าผมเป็นผู้ผิด ที่ผมบอกว่า ๑๐ เจ้าหน้าที่
บอก ๑๒ ทุกคนหันไปมองกันหมดว่า ของเขา ๑๒ ท าไมของผม ๑๐ ผมไม่รังเกียจ
หรอกครับ ที่จะให้มีการแก้ไข แต่ถามว่าในลักษณะของความผิดอย่างนี้จะต้องเอามา
แก้ไขในสภาอีก ญัตติจริง ๑๒ แต่ถามว่าญัตติที่ออกมานี่ มาจากโครงการหรือไม่ 
เพราะการที่ศูนย์สาธารณสุขจะใช้เงินของตัวเองมาซื้อ จะต้องท าโครงการ ถึงจะซื้อได้
แล้วเงินที่ซื้อจะต้องไม่เกิน ๓๐%  ถึงจะซื้อได้ จากเงินที่มีอยู่ เพราะฉะนั้นเมื่อจ าเป็น
จะต้องท าโครงการแล้วโครงการผิด แต่มาอ้างว่าญัตติถูก เอาตรงไหนมาบอกว่าถูกละ
ครับ ซึ่งต้องมาจากโครงการ สิ่งที่ถูกต้องก็คือสิ่งที่ถูกต้อง เรากลัดกระดุมเม็ดแรกผิด 
เม็ดต่อไปผิดทั้งหมด ไม่ใช่ว่าผมเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ ผมยินดีให้มีการแก้ไข แต่ดู
ประหนึ่งเหมือนว่าผมผิด ที่บอกว่า ๑๐ ช่อง ทั้งๆที่ผมสามารถที่จะเอาไปให้ทุกท่านดู
ว่าของผม ๑๐ ไม่ใช่ ๑๒ ครับ ผมอ่านหนังสือออก เจ้าหน้าที่ก็มาดู แล้วก็ยังยืนยันว่า 
๑๐ เมื่อเมื่อสักครู่นี้ ของผม แล้วถ้าหากว่าญัตติมาจากโครงการนี่ ญัตติตามหลัง
โครงการ ไม่ใช่โครงการตามหลังญัตติ แล้วตรวจดูกันตั้ง ๖ คนครับ ท่านประธานดูใน
โครงการ ลงชื่อลงมาตั้ง ๖ คน ทั้งผู้เสนอโครงการ ทั้งผู้ตรวจสอบโครงการ ทั้งผู้
เห็นชอบโครงการ ทั้งผู้อนุมัติโครงการ ๖ ลายเซ็น ท่านประธาน ของอย่างนี้ผมก็ยินดีที่
จะท าให้ ไม่ใช่ไม่ยินดี แต่ผมพูดกับท่านประธานแล้วว่า ดูประหนึ่งเหมือนกับว่าผมเป็น
คนผิด ที่พูดว่า ๑๐ ช่อง ผมให้ท่านประธานดูได้ว่าเลข ๑๐ ของผม แล้วถามว่าญัตติมา
จากไหน ถ้าอย่างนั้น อันนี้มันคนละศูนย์สาธารณสุข เหตุผลที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ 
เหตุผลเหมือนกันถึง ๘ บรรทัด แต่ซื้อของก็ซื้อไม่เหมือนกัน เหมือนกันอยู่เฉพาะตู้ แต่
เหตุผลอันเดียวกัน เหตุผลลอกกันมา เหมือนกันเดะท่านอ่านดูสิตั้งแต่บรรทัดแรกมา
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๓๓ 

เลยในเรื่องของเหตุผล ผมยินดีให้แก้ไขครับท่านประธาน เพราะถือว่านี้มีความจ าเป็น 
แต่ผมยืนยันกับท่านประธานว่า ผมอ่านหนังสือออกและอ่านไม่ผิดส าหรับเลข ๑๐ เป็น
เลข ๑๐ ไทย หนึ่ง กับ ศูนย์  ขอบคุณครับ      

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณเอกพจน์ครับ   

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 ก ร า บ เรี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ าน ส ภ า เท ศ บ าล น ค รสุ ร าษ ฎ ร์ ธ านี ค รั บ                     
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ก่อนอ่ืนผมต้องกราบขออภัยนะครับท่านสมาชิกสภา
เทศบาลท่านพรเลิศ สุทธิรักษ์ จริงๆ ต้องขอบคุณท่านนะครับ ท่านเองเป็นผู้ให้
ค าแนะน า ท าให้สภาเองมีความถูกต้องครับ ผมคิดว่าคงไม่มีผู้ใดเข้าใจท่านผิดหรอก
ครับ จริงๆ แล้วเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณที่ท่านได้ให้ค าแนะน าแล้วก็ได้ ท าให้สภามี
ความถูกต้องครับ เพราะนั้นท่านอย่าได้กังวลใจครับ เรื่องนี้ เพราะว่าการที่ท าให้สภา
เป็นเรื่องที่ถูกต้องนี่ผมคิดว่าเป็นการที่พวกเราเองต้องขอบคุณแล้วก็ต้องชื่นชม                 
ท่านครับ  แล้วต้องขอบคุณที่ท่านยังเปิดช่องให้ที่จะให้มีการแก้ไข นะครับ ที่จริงๆแล้ว
อย่างที่ท่านบอกครับ ผู้เขียนโครงการ ผู้รับรองโครงการ หลายท่านมากทีเดียวครับ  
ซึ่งความผิดพลาดเหล่านี้ ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้น นะครับ แต่เมื่อความ มีความเกิดขึ้นแล้ว
ท่านสมาชิกเองได้ให้ค าแนะน าในสิ่งที่ถูกต้อง ผมคิดว่าก็เป็นความถูกต้องของสภา 
อาจจะต้องกราบขออภัยที่อาจจะท าให้ทุกท่านเข้าใจอย่างนั่นผิดครับ แต่ผมคิดว่าท่าน
ให้ความถูกต้องมากกว่าครับ ขอบคุณท่านสมาชิกท่านพรเลิศ สุทธิรักษ์ ครับ               
ขอบคุณครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  เอานะครับ ก็คงจะเข้าใจกันครับ เพราะตอนแรก ก็ทางฝ่ายผู้บริหารนะครับ
ก็ได้ยืนยันว่าญัตตินี้ถูกต้องชัดเจนนะครับ แต่ว่าฝ่ายเพ่ือนสมาชิกก็ได้ยืนยันว่าญัตตินี้
มันมาหลังโครงการนะครับ ก็ต้องมีโครงการเกิดข้ึนมาก่อนแล้วถึงจะมีญัตติมาภายหลัง 
ทีนี้ก็ ที่เรายืนยันว่าญัตตินั่นถูกต้องก็หมายความว่าไม่ใช่ ญัตตินี้ที่ยืนยันนั้นต้องมา
ตามหลังโครงการนะครับ ไม่มีอะไร ยังอาจารย์พรเลิศ ก็ยินดีที่จะให้แก้ไขครับ ก็มี
อย่างเดียวก็ท้วงติงกันนิดหน่อยว่าเจ้าหน้าที่นี้นะครับ จะท ารายละเอียดเข้าสภาแห่งนี้ 
ก็เพ่ือนสมาชิกก็เป็นห่วงกันอยู่ทุกคนนะ ที่ตรวจสอบ ไม่ได้มีเจตนาอะไรหรอกนะครับ 
แต่ขอให้ท าให้ถูกต้อง มาทางสภาแห่งนี้ก็ไม่เคยขัดข้อง นะครับ มีท่านผู้อ่ืนจะเห็นเป็น
อย่างไรบ้างครับ ขอเชิญคุณประจักษ์ ครับ  

นำยประจักษ์ หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  กราบเรียนท่านประธานที่ เคารพ และเพ่ือนสมาชิกที่ รักทุกท่านครั บ                
ผมประจักษ์ หนูแกล้ว สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมสงสัยในวาระท่ี ๗ 
ในเรื่องของรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้อ ๒ ครับ เรามีคอมพิวเตอร์ต้องใช้
เครื่องพิมพ์อีกครับ เครื่องพิมพ์มีอะไรทดอะไร มีแค่สั้น หนึ่งเครื่องครับ แบบไหนครับ 
นี่ตัวเลข ผมไม่เข้าใจ หัวต่อหรือเปล่าครับ เครื่องพิมพ์ครับ  มีคอมพิวเตอร์ ต้องใช้
เครื่องพิมพ์อีก เครื่องพิมพ์แบบไหนครับ ชนิดไหนครับ เห็นมี ๒๕ เข็มครับ หัวต่อหรือ
เปล่าครับไม่ทราบ ครับ ขอชี้แจงหน่อยครับ มีคอมพิวเตอร์ มีพริ้น เตอร์แล้ว                  
ยังมีเครื่องพิมพ์อีก ครับ ผมก็สงสัย ครับเครื่องพิมพ์นี้ใช้  ตาชั่งอะไรต่างๆ หัวต่อตรงนี้ 



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๓๔ 

ครับ  พริ้น งานออกมาครับ  เหตุผลอย่ างไรครับ  ตั วนี้ ช่ วยชี้ แจงหน่ อยครับ         
ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ ทางผอ.สุวรรณี ขอเชิญเลยครับ    

นำงสุวรรณี ศรีวุฒินพคุณ 
ผอ.ส ำนักกำรสำธำรสุขฯ 
 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เครื่องพิมพ์ชนิด
ดอตเมติกส์ พริ้นเตอร์ ก็คือเครื่องพริ้นเตอร์ ไม่ใช่เครื่องพิมพ์ดีดนะคะ แต่เป็นชนิดเข็ม
คะ เพราะว่าจะต้องพริ้นใบสั่งยาคะ เป็นชนิดเข็มไม่ ใช่เลเซอร์ เป็นหัว หัวเป็นเข็ม               
ใช้เข็มคะ พริ้นมาจากคอมพิวเตอร์เหมือนกัน ก็คือไม่ใช่เครื่องพิมพ์ดีด แต่เป็นชนิดที่
เป็นเข็ม สามารถที่จะพริ้นใบสั่งยา มันจะต้องออกมาเป็นเข็มคะ ต้องอัดก๊อบปี้ส าเนา
คะ ก็จะเป็นเครื่องใบสั่งยาก็จะเป็นก๊อบปี้ แต่เป็นชนิด เครื่องพิมพ์แต่เป็นพิมพ์สั่งจาก
คอมพิวเตอร์ ไม่ใช่พิมพ์ดีดนะคะ   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 พอเข้าใจ มีอะไรอีกไหม คุณประจักษ์ เข้าใจนะครับ  

นำยประจักษ์ หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 คือเป็นตัวนี้ใช้กับกระดาษต่อเนื่อง ใช่ไหมครับ โอเคครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  มีท่านผู้อ่ืนที่จะสอบถามอีกไหมครับ ถ้าหากไม่มีครับ ทางอาจารย์พรเลิศ 
ยินดีที่จะให้แก้แล้วครับเป็น ๑๒ ช่องครับ ขอเชิญเลยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่าน
ใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯท่าน
ใดเห็นชอบใช้เงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ตาปี) เทศบาลสุราษฎร์
ธานี เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้
ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศู นย์ตาปี ) (ส านักการสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเห็นชอบใช้เงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริการ
สาธารณสุข (ศูนย์ตาปี) เทศบาลสุราษฎร์ธานี เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์และครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข     
(ศูนย์ตาปี)  (ส านักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบใช้เงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข (ศูนย์ตำปี) เทศบำล               
สุรำษฎร์ธำนี  เพื่อจัดซื้อครุภัณ ฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์และครุภัณ ฑ์                 
คอมพิ ว เตอร์  เพื่ อ ใช้ ปฏิ บั ติ งำนที่ ศู น ย์บ ริกำรสำธำรณ สุ ข  (ศู น ย์ต ำปี )                        
(ส ำนักกำรสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

 -พักกลำงวัน- 

 ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้าง    
ท่อระบายน ้าถนนตลาดล่าง ๒๖  (ส้านักการช่าง) 



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๓๕ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดประชุมต่อเลยครับ 
มีข้อความแก้ไขของส านักการช่างตั้งแต่ระเบียบวาระที่ ๘-๑๔ ในช่องของ เฟกเตอร์เอฟ
ครับ ขอแก้ไข้จากงานสะพานและท่อเหลี่ยมนะครับเป็นงานทางครับ ต่อไประเบียบ
วาระท่ี ๘ ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารอ่านรายละเอียดญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนตลาดล่าง ๒๖  

หลกัการ 

ขออนุ มั ติ จ่ าย เงินสะสม    จ านวน    ๓ ,๖๑๕ ,๐๐๐    บาท               
ส าหรับส านักการช่าง     ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนตลาดล่าง  ๒๖   
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๐.๘๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๖๙๐.๐๐ เมตร   
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

  เนื่องจากพ้ืนที่บริ เวณดังกล่าว  มีการขยายตัวของเมือง  เช่น                 
การก่อสร้างอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้มีการถมที่เพ่ือ
การก่อสร้างอาคารและถนนเป็นจ านวนมาก  ซึ่งในการถมดินดังกล่าวนั้นได้ปิดกั้นทาง
ระบายน้ าธรรมชาติ  จนเป็นเหตุให้เกิดน้ าท่วมขัง  สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง  เทศบาลจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งไม่อาจรอการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในครั้งถัดไปได้  โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรให้
การระบายน้ าได้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น             
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่า
ก่อสร้างโครงการดังกล่าว  จ านวน  ๓,๖๑๕,๐๐๐  บาท  (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) 

  ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้           
ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เป็นเงิน  ๓๕๑,๓๙๔,๐๖๑.๔๐  บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๓,๖๑๕,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                              
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๓๖ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามครับขอเชิญสอบถามได้ครับ ฝ่ายผู้บริหาร
ก็ได้แจ้งไปแล้วครบั ว่าหลักการและเหตุผล อย่างไรครับ  ถ้าเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล
ฯถาม ขอเชิญครับ มีไหมครับ ขอเชิญคุณส าเริงครับ  

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายส าเริง ไพฑูรย์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านประธานครับ ในระเบียบวาระที่ ๘ นี่ครับ เป็น
การขอใช้เงินสะสม นะครับ แต่ว่าในส่วนนี้นะครับ เราเคยโดนท้วงติงมาครั้งหนึ่งแล้ว
เมื่อที่ให้ใช้ เป็นงานทางเหมือนกันนะครับ ประเภทงานทางเหมือนกัน แต่ สตง. เขา
ท้วงติงว่าไม่มีความจ าเป็นที่ต้องใช้เงินนี้ แล้วในส่วนนี้นะครับถ้าสภาเกิดผ่านให้ไปแล้ว 
ผมยังไม่แน่ใจว่า เราจะเอาเงินส่วนนี้มาใช้ได้หรือเปล่า ถ้า สตง.เขาท้วงติงกลับ               
มาอีกครับ แต่ถ้าท่านเอางบกลางมาใช้ สภาผ่านให้ ท่านก็ใช้ได้เลย ผมไม่แน่ใจนะครับ
ตรงนี้ ถ้าท่านผู้บริหาร ถ้าว่าเป็นส่วนที่เร่งด่วนน่าจะเอางบกลางโอนเข้ามาตั้งรายการ
ใหม่เพ่ือมาใช้จ่ายในส่วนนี้ ถ้าสภาผ่านปุ๊บ เทศบาลด าเนินการได้เลย แต่ไม่ทราบว่าจะ
ใช้งบกลางได้หรือเปล่าครับ ขอเรียนถามแค่นี้ก่อนครับ เดียวยังมีอีกนิดหนึ่งครับ                 
แต่ว่าถามช่วงแรกก่อนครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางเพ่ือนสมาชิกเขายังมีข้อสงสัยอยู่นะครับว่า ในเมื่อเราใช้เงินสะสมนี้ครับ 
เพราะว่าครั้งที่แล้ว เราใช้เงินสะสมเรื่องการท าทาง เช่นกัน แต่ว่า สตง.ท้วงติงมาไม่
สามารถจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ แต่ว่าขณะนี้เพ่ือนก็เห็นว่า ถ้าว่าเงินนี้ไม่มีความ
มั่นใจว่าใช้ได้ ขอให้ทางผู้บริหารใช้งบกลางเอามาเป็นผู้จัดด าเนินการต่อไป ไม่ทราบจะ
เป็นอย่างไร ขอเชิญครับ ฝ่ายคุณเอกพจน์นะครับ ขอเชิญครับ  

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี  

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติครับ ส าหรับรายละเอียดของการจ่ายขาดเงินสะสมนะครับ สามารถใช้ได้ตาม 
ความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนครับ ส าหรับปัญหา
เรื่องน้ าท่วมในพื้นที่ต่างๆ นะครับ ก็คิดว่าในส่วนนี้เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชนแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับ ผมอยากให้ทางท่าน ทางท่านปลัดหรือ
ท่าน ผอ.คลังนะครับ ช่วยดูว่า ในเรื่องนี้สามารถน าไปใช้ตามระเบียบถูกต้องหรือเปล่า
ครับ ขอเชิญให้ทางข้าราชการตอบ ขอบคุณครับ   

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล  

 ขอเชิญคุณส าเริง ครับ   

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 
 

 เรียนท่านประธานครับ ยังมีอีกหนึ่งค าถามเมื่อสักครู่ครับ ได้ตอบทีเดียวเลย
นะครับ คือที่ผมถามว่าถ้าเอางบกลางมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จะได้หรือเปล่าครับ 
โดยไม่ต้องใช้เงินสะสมนะครับ อีกค าถามหนึ่งครับ ขอบคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผอ.ส านักการคลัง  

 
นำยดิษฐำกร ส่งแสง 

  
 เรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับ
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๓๗ 

ผอ.ส ำนักกำรคลัง ประเด็น ปัญหาว่าจะสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้หรือไม่นะครับ ขณะนี้เราก็ต้องใช้ตาม
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยนะครับ ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๕๐ ลงวันที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ นะครับ ซึ่งใช้ประกอบกับระเบียบการเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นะครับ ซึ่งหนังสือสั่งการฉบับนี้นะครับ เขาซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมานะครับ ซึ่งไม่แน่ใจว่าท่านมีหรือเปล่า
นะครับ แต่ว่าเนื้อจะย่อนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
แล้วเห็นว่าเพ่ือให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของระเบียบและหนังสือสั่งการอันเป็นการรักษาไว้ซึ่งวินัยทาง
การเงินและการคลัง จึงให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินสะสมดังนี้นะครับ 
 ข้อที่ ๑ เขาบอกว่า กรณีที่มีหน่วยงานเสนอโครงการเพ่ือขอรับการอุดหนุน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า
โครงการดังกล่าวอยู่ในอ านาจหน้าที่ และประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์โดยตรง 
สมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนโครงการ ตามที่ร้องขอนะครับแล้วก็ให้
อยู่ในแผนพัฒนาด้วย นะครับ ซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะครับ เป็นการซักซ้อมเพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนในการจ่ายขาดเงินสะสมเท่านั้นเองนะครับ โดยสรุปแล้วนะครับ ถ้าสมมุติ
ว่าจะจ่ายเงินสะสมนะครับ ถ้าสมมุติว่ามีอยู่ในแผน และก็อยู่ในอ านาจหน้าที่และ
ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์โดยตรงนะครับ ถ้าเข้า ๓ ประเด็นหลักนี้แล้วนะ
ครับ สามารถใช้จ่ายได้นะครับ นั่นคือทางการพิจารณาจากหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ
ตัวนี้นะครับ โดยสรุปนะครับ ถ้าสมมุติว่าโครงการนี้อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล อันที่
หนึ่งนะครับ อันที่สองเป็นไปตามนั้นอยู่ในอ านาจหน้าที่ นะครับ แล้วก็อันที่สาม
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการนะครับ และประเด็นสุดท้ายครับ ถ้า
สมมุติว่าค่าใช้จ่ายของงบกลางยังมีอยู่นะครับ ก็สามารถโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ได้ ครับ นี่คือประเด็นหลักครับ แต่ปัญหาว่าค่าใช้จ่ายงบกลางตอนนี้นั้นมีอยู่จ านวนเงิน
เท่าไร ต้องไปดูอีกทีหนึ่งครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริงครับ  

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานครับ ผอ.ส านักการคลัง ชี้แจงมาเมื่อสักครู่ครับ ความเข้าใจ
ของผมนะครับ ว่างบกลางก็น่าจะน ามาใช้ในโครงการก่อสร้างได้เหมือนกัน ใช่ไหมครับ 
เพียงแต่เอามาตั้งเป็น มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ถูกต้องครับ ผมเข้าใจอย่างนั้นนะ
ครับ ที่ท่าน ผอ.ชี้แจงเมื่อสักครู่ นะครับ ไม่เป็นไรครับ ในส่วนนี้ก็ตั้งได้ ถ้าเกิดว่าใน
การประชุมครั้งต่อไปถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะน าเงินสะสมส่วนนี้มาใช้ได้เราก็ต้องของ
บกลางมาใช้ แต่ท่านต้องไปดูให้ดีนะครับ ที่ตอบผมเมื่อกี้ว่างบกลาง ใช้จ่ายเพ่ือ
อะไรบ้าง ที่ท่านตอบผมมาสามข้อ ไม่ใช่ครับ ในการใช้เงินของงบกลาง นะครับ แต่
เดียวค่อยไปว่ากันในญัตติที่ ๑๗ ที่ผมถามตรงนี้ ถ้าญัตตินี้ใช้ได้แล้วท าไม ๑๗ ไม่เอามา
ใช้ แล้วท าไม  ถ้าใช้ไม่ได้แล้วเอาเข้า ๑๗ มาท าไม เพราะผมก็ทราบว่างบกลางเขาใช้
กันอย่างไร ใช้เพ่ืออะไรเราไม่ทราบหรอกครับ เหลืออีก ๙ เดือนข้างหน้าว่าจะเกิด
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๓๘ 

เหตุการณ์อะไร เกิดขึ้นบ้างที่เราไม่คาดคิด นะครับท่านประธาน ผมขอต่อไปเลยแล้ว
กันครับตรงนี้ เดียวค่อยว่ากันในวาระที่ ๑๗ แล้วกันครับ ถ้าผมมาดูในหลักการนะครับ 
และเหตุผลที่ท่านผู้บริหารอ่านให้ฟังเมื่อสักครู่ครับ ผมดูในหลักการครับ หลักการมัน
เป็นหมวด  ถ้ามาดูบรรทัดที่สองประเภท ท่อระบายเพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบาย
น้ าถนนตลาดล่าง ๒๖ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า ๖๙๐ เมตร นะครับ นี่คือหลักการ แต่พอผมมาดูหลักการ กับมาดูแบบนะ
ครับ มันคนละเรื่องนะครับ ในหลักการนี่ ถ้าเขาบอกว่าเป็นค่าใช้จ่าย ค่าก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าและรางวี พร้อมรางวี โอเคครับนี่ถูกต้อง แต่ผมพอมาเปิดดูในแบบ พอแบบ
กับรายละเอียดที่มาดูกัน ก็เพ่ิงได้ไปสองวันนะครับ แบบ ๑๐ ชุด ก็ดูไม่ค่อยทันนะครับ 
ถ้าเป็นพระอรหันต์เหมือนท่านประธานว่าก็คงจะทัน แต่พอมาดูในแบบแล้วงาน
ก่อสร้างตัวนี้มันพร้อมรางตัววีครับ นี่คือหลักการนะครับ แต่พอมาดูเหตุผลนี่ครับท่าน
ประธานครับ ในเหตุผลนี่ เขาเขียนว่าบรรทัดที่ ๖ นะครับ โดยท าการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า และผิวจราจรให้การระบายน้ าได้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน นะครับ นี่
คือเหตุผล แต่พอเปิดมาดูในแบบครับท่านประธาน มันไม่มีงานถนนเลยครับในแบบ 
ยังไงๆ อยู่ครับ นี่คือหลักการและเหตุผล นะครับท่านประธาน ท่านประธานสภา
เทศบาลติ๊กไว้หน่อยนะครับ เดียวได้ถามถูกครับ แล้วพอมาดูในรายละเอียดประกอบ
แบบหรือใบประมาณราคานะครับ ผมมาดูคอนกรีตแล้ว ๒๔๘ คิว แต่ถ้าไม่มีงานถนนนี่
คอนกรีตมันมาจากไหน ใช้ตั้ง ๒๔๘ คิว ครับ ดูในนี้มันไม่มีเลยนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจอีก
หลายๆเรื่องในประมาณราคาตัวนี้คือ ผมไม่ใช่ ไม่อยากจะให้ผ่าน ในการก่อสร้างใน
ส่วนนี้ทุกๆโครงการของงานท่อระบายน้ าและงานถนน เพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อน 
และก็เขาก็มาแจ้งกับท่าน สท. ท่าน สท.ก็เลยน าเข้ามาในสภาแห่งนี้ แต่พอเข้ามาแล้ว
ในขั้นตอนในการด าเนินการต่างๆ นี่นะครับ ไม่ค่อยจะเรียบร้อย ในหลายๆครั้งที่ผ่าน
มาและครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งคือถ้าเราผ่านให้ผมก็มั่นใจว่าเขาคงท างานไม่ได้ครับ ใน
ราคาและปริมาณที่ให้มากับ BOQ ตัวนี้นะครับ เฉพาะไม้แบบนี่ก็ตารางเมตรละ ๑๒๐ 
บาท พอค่าของ ๑๒๐ พอค่าแรง ๑๓๓ มีที่ไหนบ้างครับ ค่าแรงแพงกว่าค่าวัสดุ ปกติ
โดยการคิดแบบทั่วไปวัสดุเท่าไรก็คูณด้วย ๓๕% เข้าไป ก็จะออกเป็นค่าแรงออกมา 
แต่นี่ไม่ใช่ครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ แล้วในทั้ง ๑๐ โครงการที่ท ามานี้ ราคาวัสดุ
ไม่เท่ากันสักโครงการหนึ่งครับ ท่านประธานครับ มาจากส านักเดียวกัน ท่านประธาน
ลองคิดดูครับ ว่าจะถือตัวไหนเป็นมาตรฐานในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วงานขุด
ดินแล้วขนทิ้งครับ ท่านประธาน คิวละ ๓๘ บาท  ผมว่าท่านประธานก็เคยท างาน
ก่อสร้างครับ ถ้าท่านประธานจ้างเขาขุดหลุมบ้าน  ขุดหลุมเสา หรือว่าหลุมฟุตติ้ง  ๑ 
เมตรคูณ ๑ เมตรนี่ ลึก ๑ เมตรนี่ ๑ คิว ๓๔ บาท ท่านไปจ้างเขาท าไหมครับ สท.ทิวา 
ก็เคยท า ขอโทษที่เอยนาม ขนาดฟุตติ้ง ๑ เมตรคูณ ๑ เมตร ลึก ๑ เมตรนี่ จ้าง ๓๘ 
บาท เขาท าไหม ท่านทิวา ให้ ๑๕๐ พม่ายังไม่ท าครับ ท่านประธานครับ นี่ที่ผมสงสัย
อยู่ตรงนี้ ถ้าเราผ่านให้ไปแล้ว ไม่ใช่ว่าเป็นเหตุผลที่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน แต่ถ้าผ่านไป
แล้วท าไม่ได้ จัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ ชาวบ้านก็นั่งรอไปเถอะครับ เมื่อไรความเจริญจะเข้า
บ้านเขา เมื่อไรน้ าเขาจะระบายได้ เมื่อไรเขาจะต้องไม่ต้องใช้แปรงลวดมาขัดล้อรถเขา 
เพ่ือวิ่งบนถนนคอนกรีต นะครับผมขอเรียนถามอย่างนี้ก่อนครับ หลักการและเหตุผล
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๓๙ 

ก่อนครับ และเดียวเสร็จแล้วมาไล่ประมาณราคา ให้ผมดูหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณจารึกครับ 

นำยจำรึก วงศ์วำนิช 
ผอ. ส ำนักกำรช่ำง 

 กราบเรียนท่านประธานฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในประเด็นที่ 
ส.ท. ผู้ทรงเกียรติได้ตั้งประเด็นไว้ ๒ – ๓ ประเด็น คือ ประเด็นแรก ในส่วนของ
หลักการและเหตุผล ว่ากรณีท่ีท าท่อระบายน้ าถนนแล้วแต่ไม่มีรางวี ซึ่งไม่ครบถ้วนตาม
กระบวนความของค าจ ากัดความในหลักการครับ ขอเรียนให้ทราบว่า เราวงเล็บไว้ว่า
รายละเอียดตามที่เทศบาลฯก าหนด ซึ่งจะไปขยายรายละเอียดของแบบแปลนที่
เทศบาลฯก าหนดครับ ประเด็นที่ ๒ ก็คือรายละเอียดของการก่อสร้างว่าไม่มีงานถนน
ประกอบอยู่ด้วย ในที่นี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็มีข้อความที่ให้กระชับขึ้นก็คือท าการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร ก็มีผิวจราจรอยู่ แต่เป็นผิวจราจรคอนกรีต อันนี้ก็
คือประเด็นหนึ่ง ส่วนราคาวัสดุที่ไม่เท่ากัน ผมขอเรียนให้ทราบว่า ราคาวัสดุของแต่ละ
โครงการนั้นเท่ากันทั้งสิ้น เหตุที่บางโครงการ ๑,๗๐๐ ส าหรับคอนกรีตนะครับ บาง
โครงการ ๑,๖๐๐ กว่าบาท ซึ่งแตกต่างกันประมาณ ๕๐ กว่าบาท ขอเรียนให้ทราบว่า
ขณะที่ท าราคากลางนั้น มีช่วงห่างคนละเดือนนะครับ ในส่วนของเดือนกันยายนจะมี
ราคาที่สูงกว่า แต่พอมาเดือนตุลาคมราคาลดลงมา ด้วยผลผันแปรทางด้านตลาดนะ
ครับ ปรากฏว่าเดือนตุลาคมที่ท าแบบใหม่ เมื่อค านวณก็มีราคาที่ต่ ากว่า อย่างไรก็ตาม
เมื่อท าการก่อสร้างจริง เวลาจ้างจริงเราต้องท าราคากลางอีกรอบหนึ่ง เพ่ือที่จะให้
ราคา ณ ปัจจุบัน ในส่วนของราคาขุดดิน ขอเรียนให้ทราบว่าเรามีการขุดและไม่มีการ
ย้ายไปที่อ่ืน เพราะบริเวณนั้นสองข้างทางเป็นที่ลุ่มต่ า ใช้ในการพยุงโครงสร้างของถนน
ไว้ด้วย จึงขอเรียนให้ทราบครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมต่อเลยครับ เท่าที่ได้ฟัง ผอ. ส านักการช่างตอบมาเรื่องราคากลางแต่ละ
เดือน โอเคครับ มีการผันแปรไปได้ แต่ถ้าพูดตามหลักจริง ๆ แล้ว หกเดือนจะมีการผัน
แปรสักครั้งหนึ่ ง ปีหนึ่ งบางทีอาจจะไม่มีการผันแปรเลย เพราะว่างานหลวง
งบประมาณใช้ราคากลาง ๕ ปีราคายังเท่าเดิมนะครับท่านประธานฯ อาคารเรียนหลัง
นี้  สมมติเมื่อ ๕ ปีที่แล้วราคาเท่านี้  พอมาปัจจุบันก็ยังราคาเท่านี้ครับ ไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลงมากครับราคาในส่วนนั้น ผมมางงอยู่นิดหนึ่ง งานขุดดิน ทาง ผอ.ส านัก
การช่าง ท่านได้ตอบผมเมื่อสักครู่ว่าขุดแล้วกองไว้ข้าง ๆ เพราะพ้ืนที่ต่ า พอรับฟังได้
ครับ แต่พอมาดูในเส้นขุดดินและขนทิ้งนี้ครับ ตัดขนทิ้งออกนะครับ ขุดดินแล้วกองไว้
ข้าง ๆ จะไม่สับสนครับ แล้วพอมาเป็นงานถนนคอนกรีต ที่ผมบอกท่านประธานสภา
เทศบาลฯครับ ในแบบไม่มีงานถนนไม่ทราบจะคิดอย่างไร แต่ประมาณการมีมา
เรียบร้อย แล้วประมาณการมาจากไหนครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ถ้าไม่มีในแบบ 
ก็เหมือนอย่างที่อาจารย์พรเลิศว่าเมื่อเช้าครับ มีงบประมาณมาก่อน โครงการตั้งมา
ตามงบประมาณไม่ได้ การตั้งงบประมาณเหมือนที่ท่านอาจารย์พรเลิศว่าเมื่อเช้าต้องมี
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๔๐ 

จากในแผนขึ้นมาแล้วจึงมีโครงการ ถึงจะมาของบประมาณถึงจะถูกต้อง นี้ก็เหมือนกัน 
เป็นมาอย่างนี้นะครับ แล้วท่านประธานฯจะให้ผมคิดอย่างไร ในเมื่อแบบก็ไม่มีแต่
ประมาณการมีออกมาเรียบร้อย งานถนน แล้วราคามาจากไหน หรือท่านผู้บริหารก็ได้ 
ไม่มีแบบ มีราคามา ถอดมาเสร็จ อะไรเท่าไร ทีนี้ฝากช่วยให้ชี้แจงอีกสักนิดนะครับ
ท่านประธานฯครับ ผมว่าท่านประธานฯน่าจะสงสัยเหมือนกับผมครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯก็ยังข้องใจอยู่นะครับว่างานวางท่อขอให้ชี้แจงเพ่ิม
อีกนิดหนึ่งครับ รายละเอียดเรื่องวัสดุกับเรื่องขุดดินที่ผอ. ส านักการช่างชี้แจงว่าขุด
แล้วกองไว้ข้าง ๆแต่ในรายละเอียดขุดแล้วต้องขนไปทิ้ง ท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิก
ฯนิดหนึ่งครับจะเป็นอย่างไร และเรื่องรางตัววีด้วย ที่ในแบบแปลนมีแต่รายละเอียด     
ไม่มี ขอเชิญผอ.ส านักการช่างครับ  

 
นำยจำรึก วงศ์วำนิช 
ผอ. ส ำนักกำรช่ำง 

  
 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านครับ ในส่วนของโครงการตลาดล่าง ๒๖ นี้ครับ ขอเรียนว่าโครงการนี้ไม่มีการ
ก่อสร้างถนน เพราะผิวจราจรของถนนเส้นนี้เป็นถนนแอสฟัลท์ ซึ่งยังใช้การได้ แต่เรา
จะมีการซ่อมแนวที่เราขุด เพ่ือจะให้ใช้การได้ดีขึ้น ขอเรียนให้ทราบครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณครับท่านประธานฯครับ โครงการนี้ไม่มีการก่อสร้างถนนแต่เป็นงาน
ซ่อม ผมไม่ทราบว่าของเดิม ๆ เป็นคอนกรีตหรือแอสฟัลติกคอนกรีตครับ เพราะถ้า
เป็นงานซ่อมอย่างน้อยต้องมีแอสฟัลติกคอนกรีตจ านวนเท่านี้ตารางเมตร เพ่ือมาใช้
ซ่อมระหว่างผิวทางเก่าถึงรางวีที่ท าไว้ แต่ถ้าเป็นคอนกรีตต้องตัดคอนกรีตออกแล้วเท
ใหม่เพ่ือขุดแนวท่อ คือในรายละเอียดตัวนี้ไม่มีบอกครับ แต่ในเหตุผลนี้ ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าและผิวจราจร ในเหตุผลนะครับ แต่ในแบบไม่มี แต่ในประมาณการมี มันแย้ง
กันทั้ง ๓ อันเลยครับ มันไม่ได้ขัดมันแย้งกันเลยครับท่านประธานฯครับ ถ้าผมมาดู
คอนกรีต คอนกรีตถ้าใช้บ่อพักอย่างเดียวไม่ใช่ ๙๓ คิวครับ ใช้ ๒๔๘ คิวนะครับถ้าไม่มี
งานถนน เป็นงานบ่อพักอย่างเดียวก็คงไม่ใช่ ตกประมาณเก้าสิบกว่าคิว ซึ่งถ้าคิดตาม
ประมาณการความยาวของท่อตกประมาณ ๘๐ กว่าคิว แต่ก็ดีแล้วที่เกลี่ยให้ผู้รับเหมา
บ้างเขาจะได้ไม่ขาดทุน ขัดแย้งอยู่ทั้ง ๓ ประเด็นครับ ๑. แบบไม่มีประมาณการมี              
๒. ไม่ทราบว่าเป็นคอนกรีตหรือแอสฟัลติกคอนกรีต ถ้ามีการซ่อมขึ้นมาในประมาณ
การก็ต้องซ่อม ถ้ามีแอสฟัลติกคอนกรีต กี่ตารางเมตร ตารางเมตรละเท่าไร นี้ไม่มีอะไร
เลย แล้วท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ด้วยหลักการและเหตุผลข้างหน้าครับ ถ้าไม่
ตรงกับแบบ ผมเกรงว่าถ้าเราผ่านสภาแห่งนี้  ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ท่านจะ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม่ หลักการและเหตุผลไม่ตรงกันกับแบบ ถ้าท่านจะ
กลับไปแก้แบบข้างนอกก็แก้ไม่ได้แล้ว หลักการและเหตุผลถ้าท่านจะให้จบตรงนี้ก็จบ
ไม่ได้แล้ว ทั้งในแบบและหลักการและเหตุผลต้องตรงกัน ในการด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างต้องมาจากตัวนี้ครับ ผมคิดอย่างนี้ครับ ไม่ทราบว่าท่านประธานฯคิดเหมือนผม
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๔๑ 

หรือเปล่าครับ ขอบคุณมากครับท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกเทศบาลฯยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับ งานซ่อมไม่ทราบจะตีคอนกรีต
หรือแอสฟัลติกคอนกรีตครับ แต่ว่าประมาณราคาเรื่องงานซ่อมไม่มีใน B.O.Q. และ
ท้วงติงว่าคอนกรีตที่ ใช้ ๒๔๘ คิวนี้ ใช้ท าอะไรบ้าง เพราะท าถนนไม่มีรางตั ววี                  
แต่งบประมาณที่จะซ่อมถนนในนี้ไม่มี ขอเชิญท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกฯด้วยครับ
ขอเชิญเลยครับ เชิญครับคุณรักพงษ์ครับ  

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมรักพงษ์ แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ใน
ระเบียบวาระที่ ๘ นะครับ ญัตติจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างท่อระบายน้ าตลาดล่าง ๒๖ 
ที่ลุกขึ้นอภิปรายด้วยความเป็นห่วงนะครับ ก็เข้าใจที่ท่านสมาชิกฯได้อภิปรายไปเมื่อ
สักครู่ กลัวว่าปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในส่วนของการเขียนแบบ ในรายละเอียด ใน
หลักการและเหตุผล ผมเองซึ่งถือเป็นพ้ืนที่ที่ดูแลในซอยตลาดล่าง ๒๖ ในส่วนของ
หลักการและเหตุผลที่ท่านส าเริงได้อภิปรายไป ผมก็ไม่ทราบรายละเอียด ที่ผม
อภิปรายในส่วนตรงนี้ ก็อยากจะเรียนเพ่ือนสมาชิกทุกคนให้รับทราบว่า ซอยตลาดล่าง 
๒๖ เป็นซอยที่ได้มีโครงการครั้งหนึ่งแล้ว แต่ว่าทางบริษัทผู้รับเหมาได้รับเหมาและทิ้ง
งานไป ผมไม่ทราบว่าเทศบาลฯได้ฟ้องร้องกันอย่างไร เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่
ด าเนินการ แต่ความเดือดร้อนของประชาชนตรงนี้ผมไม่ต้องเอารูปให้ดู เมื่อวานก็ท่วม 
ปัญหาที่เกิด งบประมาณเที่ยวที่แล้วตั้งไว้ ๒,๗๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ก็ไม่สามารถท่ีจะท า
ได้ ที่ท าไม่ได้ก็มีผู้รับเหมาแล้วผู้รับเหมาทิ้งงาน นี้เป็นประเด็นปัญหา แต่ที่เพ่ือน
สมาชิกฯได้อภิปรายไปผมก็ไม่ทราบในรายละเอียดตรงนั้นว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้น แต่ใน
รายละเอียดตรงแบบผมขอชี้แจงตรงนี้ในฐานะที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่นะครับ ถ้าเพ่ือน
สมาชิกฯมีแบบในมือ ในแผ่นที่ ๑๑ ครับ แผ่นที่ ๑๑ มีลักษณะของถนนคอนกรีตยาว
ไม่ต่ ากว่า ๒๐๐ เมตร รายละเอียดในแบบแปลนผมก็ไม่ทราบนะครับ ว่าจะเขียนไว้
อย่างไร แต่ผมดูจากความเป็นจริงครับว่าถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๔๐๐ 
– ๕๐๐ เมตร ที่เข้าไปข้างใน แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นด้านซ้ายมือที่เราเข้าจากถนนตลาด
ล่าง ๒๖ มีท่อระบายน้ าแล้ว ๑ เส้น ซึ่งจากการส ารวจที่ผ่านมา ระดับบริเวณตรงกลาง
มีปัญหาน้ าไม่ค่อยไหล ผมว่าอาจจะผิดพลาดหลายปีแล้วในเรื่องของการออกแบบ ทีนี้
พอมาโครงการใหม่ที่จะเข้าสภาฯ ผู้รับเหมาทิ้งไป พอมาโครงการนี้เข้าสภาฯเพ่ือที่จะ
ขอเพ่ือนสมาชิกฯได้ตรวจสอบว่างบประมาณที่ต้องใช้ คือตอนนี้อาจจะปรับข้อมูลแล้ว 
ตรงนี้ผมก็ไม่ทราบว่ารายละเอียดที่ผิดพลาดไปอย่างไร แต่เมื่อวานน้ าก็ท่วม ซึ่งมีอยู่
หลายร้อยหลังคาเรือนที่อยู่ตรงนั้น ซึ่งใช้บริเวณเส้นนี้อยู่ ซึ่งระดับจริง ๆ แล้วผมได้
หารือกับทางเจ้าหน้าที่บ้างว่าเส้นนี้เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ เพราะตรงนี้การตั้งระดับท่อ
ระบายน้ าจะระบายน้ าจากด้านหลังของหมู่บ้าน มาลงด้านหน้าของถนนตลาดล่าง ซึ่ง
เป็นประเด็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ เมื่อวานนี้ ตั้งแต่ซอย ๒๑, ๒๓, ๒๕, ๒๗ และ ๒๙ น้ า
ท่วมบนถนนใหญ่ทุกครั้งที่มีฝนตก เพราะไม่มีท่อระบายน้ าลงคลอง จุดนี้ผมได้หารือ
กับฝ่ายช่างนะครับว่าช่วยท าระดับเพื่อจะเป็นยุทธศาสตร์ผลักดันน้ าจากถนนตลาดล่าง
ลงไปยังคลองโพหวาย ซึ่งเป็นล าบางขนาดใหญ่ ทีนี้รายละเอียดเหมือนที่ท่านสมาชิกฯ
ได้อภิปรายไป มีส่วนไหนที่ไม่ถูกต้องหรือจะต้องแก้ไขอย่างไรในส่วนตรงนี้ ผมก็ต้อง
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๔๒ 

เรียนเพ่ือนสมาชิกฯทุกคนว่าถนนเส้นนี้เป็นปัญหาจริง ๆ และระยะทางเป็นแอสฟัลติ
กคอนกรีต ส่วนในหมู่บ้าน จากแผ่นที่ ๑๑ ระยะทางไม่ต่ ากว่า ๒๐๐ เมตร ที่เป็น
คอนกรีต ที่เพ่ือนสมาชิกฯถามส่วนที่เป็นคอนกรีต ผมคิดว่าน่าจะใช้บริเวณตรงจุดนั้น
มากที่สุด เพราะว่าต้องผ่าถนนเดิม ซึ่งมีระยะทางเกือบ ๒๐๐ เมตร ความยาวนะครับ 
แต่ความกว้างผมไม่ทราบว่าต้องผ่าเท่าไร ก็ฝังท่อลงไปเพ่ือจะระบายน้ าลงคลองโพ
หวายในส่วนตรงนี้ ผมว่าก็ฝากเพ่ือนสมาชิกฯและทุกคนให้ทราบว่าที่อภิปรายในส่วน
ตรงนี้  รายละเอียดในส่วนของคอนกรีตที่ผมได้ทราบว่าจะต้องใช้ปริมาณมาก
พอสมควรที่จะใช้ซ่อมถนนที่เป็นคอนกรีตอยู่แล้ว ทั้งหมดประมาณเกือบ ๒๐๐ เมตร
ความยาวครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ขอบคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผมเข้าใจครับคุณรักพงษ์ครับ แต่ว่าที่เพ่ือนอภิปรายนั้น เพ่ือนมีความเป็นห่วง
ว่างบที่ใช้ซ่อมแซมตอนที่เราฝังท่อเสร็จแล้วที่จะท าถนน ซ่อมแซมผิวถนนใหม่นั้นไม่มี
อยู่ใน B.O.Q. นี้  ที่จะเป็นค่าซ่อมแซม เพ่ือนสมาชิกฯเป็นห่วงว่าคอนกรีต ๒๔๘ 
ลูกบาศก์เมตรนี้นะครับ และทรายถม ๙๕๐ ลูกบาศก์เมตรนี้ จะใช้ในการที่จะถมหลัง
ท่อและใช้คอนกรีต ๒๔๘ ลูกบาศก์เมตรเทผิวถนนนั้นด้วยหรือไม่ ที่เพื่อนฯสงสัยอยู่นะ
ครับ เพราะงบประมาณที่จะใช้ซ่อมไม่มี คอนกรีตมี ๒๔๘ ลูกบาศก์เมตร เพ่ือนฯก็ยัง
สงสัยว่า ๒๔๘ ลูกบาศก์เมตรไม่ได้เพ่ิมราคาไว้ที่ใน B.O.Q. นี้ และทรายถม ๙๕๐ กับ
คอนกรีต ๒๔๘ สองส่วนนี้จะรวมมาเป็นค่าซ่อมถนนนั้นด้วยหรืออย่างไรที่เพ่ือนฯสงสัย
ครับ ผมคิดตามที่เพ่ือนฯถาม เพราะงบประมาณนี้ไม่มี แต่ที่คุณรักพงษ์พูดเพ่ือนฯไม่ได้
มีเจตนาอะไรครับ คือเจตนาว่าถ้ามีงบครบสมบูรณ์แล้วจะได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
ไม่ใช่เพ่ือนฯมีจุดประสงค์อะไร ต้องการท าให้ถูกต้องครับ ตรงส่วนนี้ที่ซ่อมขอเชิญคุณ
จารึกท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกฯ ขอเชิญคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณมากครับท่านประธานสภาเทศบาลฯครับผมเองเห็นความส าคัญของ
โครงการที่เอาเข้ามาเพ่ือผ่านงบประมาณในส่วนนี้ครับ ไม่ว่าจะจ่ายเงินสะสมหรือ
จ่ายเงินอะไรก็แล้วแต่ ผมมองถึงความเดือดร้อน ไม่ใช่ผมขึ้นมาอภิปรายเพ่ือไม่ให้
งบประมาณในส่วนนี้ลงไปพัฒนาในพ้ืนที่ ส่วนของผมเองก็มีความเดือดร้อนในเขตผม
นะครับ ที่ผมพูดอภิปรายในส่วนนี้เพ่ือถามความชัดเจนครับท่านประธานฯ ถ้ามาดูใน
แบบเหมือนที่ท่านรักพงษ์ว่าเมื่อสักครู่ในหน้า ๑๑ ไม่มีงานถนนหรอกครับ เพราะตรงนี้
เป็นแค่ผังของงานถนนเท่านั้นเอง เป็นรูปแปลน และไม่ใช่แปลนงานถนนด้วยนะครับ 
เพียงแต่บอกว่าเป็นความยาว ๑๘๖ เมตร ผมไม่มีความคิดที่จะไม่พัฒนาในส่วนนี้ ทุก
ส่วนผมถือว่าส าคัญหมดจ าเป็นหมดก็ เข้าสภาฯมา แต่คราวนี้ เรามาดูกันว่า
องค์ประกอบครบถ้วนพอที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม่ ถ้าองค์ประกอบไม่
ครบถ้วนท่านต้องวนมาในสภาใหม่อีกครั้งครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านจะแก้
โดยพลการโดยไม่ผ่านสภาฯไม่ได้ ไม่ว่าส่วนไหนที่ผ่านสภาฯไปต้องแก้ด้วยสภาฯครับ 
ท่านรักพงษ์พูดถูก ว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในส่วนนั้นไม่ใช่เกิดใน ๗ – ๘ เส้นนี้ครับ 
เกิดเป็นสิบเส้น แต่เงินเราไม่มีเท่านั้นเองครับ เราอยากท าทุกเส้น แต่ว่าออกจากสภาฯ
แล้วถูกต้องสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ เส้นนี้ปล่อยให้ออกไปแล้วผมเพ่ิมให้อีก 
๑๐ เปอร์เซ็นต์ก็ยังท าไม่ได้ครับท่านประธานฯ ถ้าเป็นถนนคอนกรีต ค่าผ่าถนน
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๔๓ 

คอนกรีตก็ไม่มี เพราะใบตัดถนนคอนกรีตใบหนึ่งก็สองพันบาท เส้นเหล็กไวร์เมชสัก
เส้นสักม้วนก็ไม่มีในตารางประมาณการตัวนี้ครับ ถ้าเป็นถนนลาดยางยางสักตาราง
เมตรก็ไม่มี ตารางเมตรหนึ่งไม่ต่ ากว่า ๒๐๐ บาท งานซ่อมผิวทางอย่างนี้ ถ้าความยาว
อย่างนี้ใช้เงินหลายบาท นี่ครับที่ผู้รับเหมาได้ทิ้งไปในส่วนนี้ครั้งก่อน จากการประมาณ
ราคาไม่ครบถ้วน ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ รายละเอียดที่ท่านรักพงษ์พูดเมื่อ
สักครู่เป็นงานถนนคอนกรีต ผมมาดูอีกทีแล้วถ้าเป็นถนนคอนกรีตต้องมีเหล็กไวร์เมช 
ถ้าไม่มีเหล็กก็ไม่ใช่คอนกรีต ไม่ใช่ คสล. ครับ ถ้า คสล. ต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถ้าคอนกรีตเฉย ๆ ก็เป็นรีน ผมฝากไว้ในส่วนนี้ครับ ผิดพลาดมาหลาย ๆ อย่าง ก็ลอง
พิจารณากันดูว่าความเดือดร้อนของชาวบ้าน แต่ความเดือดร้อนในส่วนนี้ต้องบวก
ความถูกต้องด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ขอเชิญคุณจารึกครับ 

นำยจำรึก วงศ์วำนิช 
ผอ. ส ำนักกำรช่ำง 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ ในส่วนที่ท่าน ส.ท. ผู้ทรงเกียรติได้เป็นห่วงว่าถนนเส้นนี้จะก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตหรือไม่ ขอเรียนว่าถนนเส้นนี้เป็นการซ่อมแนวอย่างเดียว ซึ่งคอนกรีตที่คิด
รวมไปแล้ว ใช้เป็นคอนกรีตทั้งท าฝาท่อและอะไรเรียบร้อย ใช้ในการซ่อมแซมให้เสร็จ
ใช้การได้ครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่             
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง           
ท่อระบายน้ าถนนตลาดล่าง ๒๖(ส านักการช่าง) 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนตลาดล่าง ๒๖(ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนตลำดล่ำง ๒๖
(ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

  ระเบียบวำระที่ ๙เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อ
ระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนศรีวิชัย ๒๔ (ส ำนักกำรช่ำง)        

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๙ ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียด ของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียติ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงิน
สะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย ๒๔ 

 
หลักกำร 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   ๑,๑๒๗,๐๐๐   บาท   ส าหรับส านักการ



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๔๔ 

ช่างส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทท่อระบายน้ า  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย  ๒๔   ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑๔๕.๐๐ เมตร   และผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  ๐.๑๕  เมตร  กว้างเฉลี่ย  ๕.๐๐  เมตร  ความยาวไม่น้อย
กว่า  ๑๔๕.๐๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๗๘๐.๐๐  ตารางเมตร  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

 
เหตุผล 

 เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว  มีการขยายตัวของเมือง  เช่น  การก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้มีการถมที่เพ่ือการก่อสร้าง
อาคารและถนนเป็นจ านวนมาก  ซึ่งในการถมดินดังกล่าวนั้นได้ปิดกั้นทางระบายน้ า
ธรรมชาติ  จนเป็นเหตุให้เกิดน้ าท่วมขัง  สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่ าง
กว้างขวาง  เทศบาลจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งไม่อาจรอการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในครั้งถัดไปได้  โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรให้การระบาย
น้ าได้มีประสิทธิภาพ   และมีมาตรฐาน   เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ
การนี้ไว้  และไม่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขอ
อนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้าง
โครงการดังกล่าว  จ านวน  ๑,๑๒๗,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) 
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ณ  วันที่  ๓๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เป็นเงิน  ๓๕๑,๓๙๔,๐๖๑.๔๐  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   พิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๑ ,๑๒๗ ,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                              

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ระเบียบวาระที่๙ ฝ่ายผู้บริหารฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้เพ่ือนสมาชิกฯ ได้รับ
ทราบแล้วครับ ถ้าท่านผู้ใดสงสัยที่จะสอบถามขอเชิญเลยครับ งานท่อเหมือนกันครับ 
ถ้าผิดมันก็ผิดมาใกล้เคียงกันนะครับ มีไม่ครับที่จะซักถาม ถ้าไม่มีผมขอมติเลยครับ  
ขอเชิญคุณส าเริง ครับ  

นายส้าเริง ไพทูรย์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล  

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพครับ กระผมนายส าเริง                
ไพทูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานฯ ครับ มันก็คล้ายๆ กันทุก
ญัตติครับ ท่านมาดูในหลักการ บรรทัดที่๓ เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและ
ผิวจราจรถนนศรีวิชัย ๒๔ ซึ่งในเขตผมเองนะครับตัวนี้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ 
เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๕ เมตร ตัวที่๑ นะครับ และผิวจราจรเสริมเหล็ก
หนา ๑๕ เซนติเมตร กว้าง ๕ เมตร ความยางเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑๔๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
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๔๕ 

ไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด ถ้ามาดู
หลักการครับ หลักการความยาว ๑๔๕ เมตร และท่านลองเปิดแบบเข้าไปดูซิครับ 
หน้าที่ ๘ ครับ ความยาวมี ๑๕๐ เมตร ใครถือแบบลองเปิดดูหน้าที่ ๘ ซิครับ รูปตัด
ตามยาวสเตชั่น ๐+๐๐๐ สเต ๐ บวก ๑๕๐ คือความยาวตั้งแต่ ๐ ถึง ๑๕๐ นะครับ นี่
คือในแบบ ๑๕๐ เมตร แต่พอในหลักการมัน ๑๔๕ เมตร แล้วความกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร 
ถ้าความกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ความยาว ๑๔๕ เมตร ถ้าคูนเป็นพ้ืนที่ออกมาก็ประมาณ 
๗๒๕ ตารางเมตร แต่ในหลักการ ๗๘๐ ตารางเมตร นี่ชี้ให้ดูง่ายๆ หลักการกับเหตุผล
มันกลับกันกับในแบบ แล้วเราจะไปด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ผมถามท่านในส่วนนี้นะ
ครับ แล้วอีกตัวหนึ่งนะครับ เมื่อกี้ที่ว่าท่านผอ.ส านักการช่างตอบผมว่าราคามันจะ
เปลี่ยนแปลงเดือนต่อเดือนไม่เท่ากัน โครงการนี้อาจจะท าเดือนกันยายน โครงการนี้
อาจจะท าเดือนพฤศจิกายน แล้วโครงการนี้ที่อยู่ในมือผมที่อภิปลายอยู่นี้อาจจะท าอยู่
ในเดือนธันวาคมวันที่ ๓ ท่านประธานเทศบาลฯ งานท่อระบายน้ าไม้แบบราคาไม่
เท่ากันกับงานถนน ซึ่งประมาณราคาออกวันเดียวกัน ราคาไม้แบบของท่อระบายน้ า ๑ 
ใบ ไม้แบบของงานถนน ๑ ใบ เนี่ยที่ผมถามเราจะใช้มาตรฐานตัวไหน เราเป็นส านัก
เดียวกันเพียงแต่มันอยู่คนละแผนกแค่นั้นเองครับ  ราคาผิดเพ้ียนกันมาตลอดครับ ของ
งานถนนไม้แบบ ๑๒๘ บาท ค่าแรง ๑๓๓ เท่ากัน แต่มาของท่อระบายน้ า ตารางเมตร
ละ ๑๒๐ บาท สงสัยท่อระบายน้ ามันอยู่ใกล้ งานถนนมันอยู่ไกล กลางซอยกับท้าย
ซอยราคามันเลยไม่เท่ากัน ต้องแบกจากปากซอยไปท้ายซอยครับท่านประธานฯ แต่
นั่นถ้าไม่เท่ากันมันสมควรจะเป็นค่าแรงนะครับ มันไม่สมควรจะเป็นค่าวัสดุ เป็นอยู่
อย่างนี้หมดแหละครับ ผมไม่แน่ใจว่าเวลาเราจัดซื้อจัดจ้าง มันจะขัดกันหรือเปล่าครับ 
แบบ ๑๕๐ เมตร แต่หลักการและเหตุผลที่เราจะผ่านสภาฯ ไปให้ ๑๔๕ เมตร ท่าน
ประธานฯ ลองพิจารณาดูซิครับ เพราะว่าถ้าอภิปรายในเขตตรงอ่ืนเดี๋ยวจะโดนพาดพิง 
ผมก็เลยเอาเขตผมยกตัวอย่างให้ฟังครับ  ขอบคุณมากครับ      

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญส านักการช่างได้ชี้แจง ขอเชิญคุณจารึก ขอเชิญชี้แจงครับ 

นายจารึก วงศ์วานิช 
 ผอ.ส้านักการช่าง 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ              
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน ข้อแรกที่ในส่วนของความยาวถนนที่ไม่เท่ากัน ขอเรียนให้
ทราบว่าถ้าเราดูในแบบแปลนถนนของเรามันจะลักษณะของเอียงระหว่างความยาวกับ
ด้านหนึ่งยาวกว่าด้านหนึ่งสั้นกว่าซึ่งเราจะมาท าการเฉลี่ย เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะ
คลาดเคลื่อนเวลาเราขึ้นเนื้องานจริงๆ เราก็ต้องคิดในส่วนของพ้ืนที่ของถนนอีกครั้ง
หนึ่งนะครับ ขอเรียนให้ทราบนะครับ ส าหรับราคาไม้แบบไม่เท่ากันนะครับ ระหว่างไม้
แบบถนนและก็ไม้แบบท่อระบายน้ า ผมขอเรียนให้ทราบว่าในส่วนของการคิดราคา
ของงาน ๒ ประเภทนี้มันขึ้นอยู่กับว่าการติดตั้งไม้แบบครับ ถ้าไม้แบบของการติดตั้งไม้
แบบท่อระบายน้ าแบบพักเราจะต้องมีโครงเคร่านะครับ ต้องมีค้ ายันที่เสริมมากกว่า ใน
ส่วนของแบบถนนตั้งเฉพาะแบบข้างเราก็จะลดในส่วนของค้ ายันออกไป เพราะฉะนั้น
ราคาจะไม่เท่ากัน จึงขอเรียนให้ทราบครับ ขอบคุณครับ     
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๔๖ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญคุณส าเริง ครับ  

นายส้าเริง ไพทูรย์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล  

 ขอบคุณ มากครับท่ านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ  ผมก็ ได้ ฟั งท่ าน                     
ผอ.ส านักการช่างได้ชี้แจงมาแล้วครับ เพราะท่านผอ.กับผมก็มาจากส านักเดียวกัน
ต าราเล่มเดียวกัน ผมเลยถามซะเยอะหน่อยวันนี้ ผอ.ครับ มันต้องใช้ไม้แบบไม้ค้ ายัน
ครับ แล้วงานถนนต้องใช้ไม้แบบไม้ค้ ายันครับ ท่านประธานเอาแบบมาตั้งเฉยๆ แล้วเท
ไปเลยมันไม่ล้มเหรอครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ถ้าท่านไม่ปักหลักแล้วค้ ายันให้
มันได้ดิ่งให้ได้แนวขึงเชือก เป็นงานถนนที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งเพราะเที่ยวเลื้อยคด
ไปเรื่อยครับท่านประธานฯ ซึ่งจริงๆ แล้วมันหาดูยากที่เลื้อยแล้วก็คดอย่างนั้นนะครับ 
ถ้ามีไม้ค้ ายันงานถนนจะแพงกว่างานท่อระบายน้ า งานไม้แบบ งานบ่อพักคืองานท่อ
มันก็มีค้ ายันเหมือนกัน ท่านผอ.ส านักตอบเมื่อสักครู่ แล้วงานถนนก็ต้องมีไม้ค้ ายัน        
ค าว่าไม้แบบจะบวกไม้ค้ ายันไม้เคร่าอะไรไปหมดแล้วอยู่ในไม้แบบต่อ ๑ ตารางเมตร
ครับ ไม่ได้มาคิดข้างนอกว่าต้องมีไม้หนึ่งสองมาค้ ายัน ๑ ตัวมีเหล็ก ๔ หุนปักลงไปที่ไม้
แบบเพ่ือที่จะยึดไม่ให้ไม้แบบวิ่งวนไปเวียนมา ไม่ใช่ ๑ ตารางเมตรในนี้คือมีทั้งไม้เคร่า
ไม้อะไรอยู่ในนั้นพร้อมแล้ว แล้วเดี๋ยวต้องไปดูรายการอ่ืนนะครับ ญัตติอ่ืนจะมีไม้เคร่า
ด้วยครับ แต่รายการพวกนี้จะไม่มี ยังไม่ถึง แล้วของรายการอ่ืนตารางเมตรละ ๕๔๐ 
บาทนะครับไม้แบบเนี่ย ไม่ใช่ ๑๒๐ บาท กับ ๑๒๘ บาท แต่นี้งานท่อ ๑๒๐ พอเป็นไม้
แบบงานถนนซึ่งอยู่ข้างบนท าง่ายกว่า ๑๒๘ ผมว่าถ้าเราพิมพ์ผิดก็เราบอกว่าเราพิมพ์
ผิดครับ หรือว่าความเข้าใจของท่านผิด จะได้หาวิธีการว่าท ายังไงให้มันถูก ครับท่าน
ประธานฯ ครับที่ผมพูดได้อย่างนี้เพราะว่าเป็นของเขต ๓ ครับตรงนี้ครับ  ต้องขอเรียน
ท่านประธานสภาเทศบาลฯ อย่างนี้แหละครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ไม่ใช่เขตไหนครับ เพราะถ้าผิดเราก็ต้องว่าตามผิดนะครับ ถ้าถูกเราก็ได้ว่ากัน
ไปตามถูก ตอนนี้เพ่ือนข้องใจอยู่นิดเดียวว่าเรื่องราคาไม้แบบที่ว่าท าถนนกับท าท่อ
ระบายน้ าราคาไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ไม้แบบที่เขาสงสัยนั้นก็ฝ่ายส านักการ
ช่างได้ชี้แจงไปแล้ว แต่เพ่ือนยังมาท้วงติง ต้องมีบ้างแหละครับ ชี้แจงไม่ครบนะครับ 
ผมเข้าใจการปฏิบัติการในการด าเนินการนี้ย่อมจะไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้เราต้อง
ทราบกันนะครับว่าการท างานทุกคนย่อมไปคนละทิศทางคนละอย่างกัน แต่ว่าค าที่ผิด
มันก็ต้องผิดเพราะว่ามีตัวเลขยืนยันอย่างชัดเจนครับ เพราะว่าค่าไม้แบบกับค่าแรงนี้
ค่าแรงงานยังราคาสูงกว่าค่าไม้แบบอีกที่ผมดูๆครับ แล้วก็ท่อ ๑๔๐ กว่าเมตรใช้ท่อ ๔ 
ขนาด แต่ว่าผมก็ไม่ได้อภิปรายครับดีแล้วที่เขาท าให้ ขอให้งานเสร็จเป็นใช้ได้ครับ มี
ท่านผู้อื่นว่าอย่างไรบ้าง ขอเชิญคุณประจักษ์ครับ  

นายประจักษ์ หนูแกล้ว 
 สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯ ที่รัก              
ทุกท่าน ผมประจักษ์ หนูแกล้ว สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส่วนวาระที่ ๗ 
ครับเมื่อสักครู่ วาระที่ ๙ ครบั เพราะอันนี้ก็อยู่ในเขต ๓ อย่างเช่น สท.ส าเริง บอกครับ             
แต่ว่าผมติดใจซอยนี้อยู่ใกล้กันกับซอย ๒๒ ซึ่งไม่ทราบผู้บริหารฯ คิดอย่างไร ท าไมอัน
นี้ ส ารวจกันเองทั้ งนั้ นนะครับ  ไม่ล าดับปัญหาของความส าคัญของชาวบ้ าน              
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๔๗ 

ความเดือดร้อนของซอยว่าซอยไหนท าก่อนท าหลังครับ ซอยหน้านี้เดือดร้อนกว่า
ชาวบ้านเป็นสี่ห้าร้อย เมื่อวานฝนตกน้ ายังท่วมเลยครับ ซอยนี้ไม่ท่วมแต่ซอยท่วมไม่
เอามาเข้าคิดดู เดือดร้อนมากกว่าครับ มาเข้าที่ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ซอยนี้ข้างนี้เขามี
การจอดรถรับจ้างคันละ ๕๐ บาท แล้วท ายากด้วยซอยนี้ ปัญหาเยอะปัญหากับ
ผู้รับเหมาร่วมกับท าก็ดี แต่ผมติดใจที่เดือดร้อนมากกว่าละครับ  ท าไมหายไปไหน 
แสดงว่าท างานไม่ดูหน้างานไม่ ผู้บริหารฯ แหละเจ็บหัวจริงแบบนี้ครับ จะบอกท่าน
รอบหน้าถ้าไม่มีแล้วผมเลิกครับ เมื่อยมือแล้วเมื่อคราวส ารวจกับ สท.ส าเริง ก็แล้วพูด
มาก็แล้วพอมาท าซอยที่ไม่ส าคัญครับ ท่านประธานสภาเทศบาลฯ รู้ดีนะครับ ๒ ซอยนี้
อยู่ห่างกันไม่ถึง ๑๐๐ เมตร แล้วปัญหาเดือดร้อนเข้าหลังภูเก็ตในซอย ๒๒ เดือดร้อน
เยอะเมื่อวานฝนตกช่วยไม่ทัน กระสอบทรายก็ไม่มีโทรมาก็ไม่มีใครรับสายสูญหมดลอง
มาเทียบกันแล้วเอาอะไรมาว่าละครับ ช่วยตอบผมเคลียร์หน่อยเรื่องนี้ครับ ขอบคุณ
ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ ให้ผมพูดไปสิ่ งที่ชาวบ้านเรียกร้องมาครับท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญคุณเอกพจน์ครับ 

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 
 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ท่านสมาชิกฯ                  
ผู้ทรงเกียรติครับ ผมคิดว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนทาง
ผู้บริหารฯ เองให้ความส าคัญ ท่านนายกฯ เองวันนี้อาจจะไม่ได้มาตอบด้วยตัวเอง            
แต่ผมเชื่อว่าปัญหาความเดือดร้อนถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าไปขอแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนผมคิดว่าท่านนายกฯ ไม่ขัดนะครับ โดยเฉพาะการข่ายขาดเงินสะสม
การท าท่อระบายน้ า อย่างไรก็แล้วแต่ผมเข้าใจว่าในซอย ๒๒ เองอาจจะมีอะไรติดขัด
อะไรซักอย่างหนึ่งซึ่งรายละเอียดอะไรลึกๆ ผมไม่ทราบนะครับ ผมอยากจะให้                 
ท่านผอ.ส านัก ท่านผอ.จารึก ได้ช่วยกรุณาตอบแทนเรื่องนี้ให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับตรงนี้ผมว่า คุณประจักษ์ ก็น่าจะเข้าใจนะครับ ซอย ๒๒ ก็ได้ผ่านสภาฯ 
ไปแล้วยังแต่จัดซื้อจัดจ้างเขายังไม่เอามาด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ของบนี้เพ่ือผ่าน
สภาฯ ในการประชุมครั้งนี้เขาก็อยากจะเอามาจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปอันนี้เข้าใจนะ
ครับคุณจารึกก็ไม่ต้องตอบนะครับ เพราะว่าเข้าใจกันรู้ครับ มีท่านผู้อ่ืนอีกไหมครับที่
จะซักถามตรงส่วนนี้นะครับ ขอเชิญครับคุณส าเริง ครับ 

นายส้าเริง ไพทูรย์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล  

 ผมต้องขอเรียนถามท่านผู้บริหารฯ อีกนิดนะครับ เพราะว่าเราก็มองว่าทุกเส้น
มีความจ าเป็นมีความส าคัญกับชาวบ้านมีความเดือดร้อนที่ต้องใช้ท่อระบายน้ าและ
ถนนนะครับ ผมต้องขอเรียนถามอย่างนี้นะครับ เป็นค าถามสุดท้ายครับ ท่านผู้บริหาร
ฯ ที่เคารพครับ ผมถามว่าถ้าในญัตติกับในแบบที่เราผ่านสภาฯ มาไม่ตรงกัน เราจะ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ไหมครับ ในญัตติคือในหลักการและเหตุผลไม่ตรงกับในแบบ
ที่เทศบาลก าหนดมา  เราจะเข้าไปด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ต้องมาแก้ไขผ่าน  
สภาฯ ได้ไหมครับ เพราะว่าอย่างนี้โดยหลักการและเหตุผลบรรทัดสุดท้ายที่เขาวงเล็บ
ไว้รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนดนะครับ อย่างที่ผมอภิปรายไปเมื่อ
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๔๘ 

สักครู่ตามหลักการความยาวของท่อ ๑๔๕ เมตร แต่ในแบบมัน ๑๕๐ เมตร ขัดแย้งกัน
ตรงนี้นครับ แต่ถ้าเป็นการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วเป็นสัญญาเรียบร้อย
แล้วถ้าขัดแย้งกันอย่างนี้ระหว่างบีโอคิวกับแบบต้องถือแบบ ระหว่างแบบกับคู่สัญญา
ต้องถือคู่สัญญาเป็นเกณฑ์แต่ตรงนี้ผมไม่ทราบว่ายึดส่วนไหนเป็นเกณฑ์เพราะยังไม่เข้า
ด าเนินการของระเบียบพัสดุยังไม่มีคู่สัญญา คือทั้ง ๙ โครงการทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมา
ครับ ไม่ตรงกับแบบแทบทั้งนั้นเลย ในหลักการและเหตุผลถ้าเราผ่านสภาฯ ไปแล้วแต่
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม่ แต่ว่าถ้าได้โอเคแต่ถ้าไม่ได้เรามีวิธีการแก้ไขอย่างไร
บ้างในสภาฯ แห่งนี้ ขอเรียนหารือกันอย่างนี้ครับ ขอบคุณมากครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 ครับทางฝ่ายเพ่ือนสมาชิกฯ ก็ยังข้องใจอยู่นะครับว่าตามหลักการและเหตุผล
กับในแบบแปลนไม่ตรงกันนี้จะสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม่ นะครับ เอาสั้นๆ แค่นี้
ถ้าจัดซื้อจัดจ้างได้ก็ยืนยันให้ชัดเจนนะครับ ขอเชิญครับ  

  
นายเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 
 

  
 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ท่านสมาชิกฯ              
ผู้ทรงเกียรตินะครับ ในรายละเอียดตรงนี้ผมขออนุญาตให้ท่านผู้อ านวยการส านักการ
ช่างได้ช่วยตอบว่าได้หรือไม่เชิญเลยครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญคุณจารึก ครับ  

นายจารึก วงศ์วานิช 
ผอ.การส้านักการช่าง 
 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ ท่านสมาชิกฯ ที่ทรงเกียรติที่รัก
ทุกท่านครับ ส าหรับประเด็นที่ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติสอบถามว่าถ้าหากว่ารูปแบบ
และก็ในส่วนของค าชี้แจงงบประมาณไม่ตรงกันจะท าได้หรือไม่นั้นนะครับ ผมขอเรียน
ตอบเลยว่าไม่ได้ครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามว่าในลักษณะของเราที่จะด าเนินการต่อไปนั้น
เรายังไม่ได้การน ารูปแบบและก็ประมาณราคายังไม่ถึงขั้นจัดซื้อจัดจ้างอยู่ครับ ซึ่งใน
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนี้เขาจะต้องมีการสรุปเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะส ารวจความ
ถูกต้องให้รัดกุมรอบคอบแล้วก็ตรงประเด็นตามญัตติที่ตั้งไว้เพ่ือที่จะได้ด าเนินการได้
ถูกต้องสมบูรณ์ครับ ขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญนะครับคุณส าเริง ครับ 

นายส้าเริง ไพฑูรย์  
สมาชิกสภาเทศบาล 

  ท่านผอ.จารึก ก็ได้ตอบชัดเจนแล้วครับ ท่านผู้บริหารฯ ได้ฟังเหมือนกับผมนี่
แหละครับ ในเมื่อหลักการและเหตุผลและแบบขัดแย้งกันไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างได้ จะมาแก้ไขยังไงมันก็แก้ไขไม่ได้มันต้องผ่านสภาฯ อย่างเดียว อันนี้ที่ผมถาม
เมื่อกี้ ว่าจะด าเนินการแก้ไขอย่างไรบ้างในสภาฯ แห่งนี้ หมายถึงโครงการทั้ง ๙ 
โครงการแหละครับ เป็นอย่างนี้เกือบทั้งหมดครับปัญหา เรื่องราคาไม่เกี่ยวตัวนี้ ทั้ง
หลักการเหตุผลและแบบแปลนซี่งไม่ตรงกัน เราจะใช้ตัวไหนจะแก้ไขอย่างไรได้บ้าง 
ผอ.คลังก็อยู่ ซึ่งเป็นคนทราบระเบียบของพัสดุดีในส่วนนี้ กระผมว่าคงจะแก่ไขไม่ได้
ครับ ถ้าหากว่าตัวไหนผ่านสภา ถ้าต้องแก้ไขก็ต้องผ่านสภาฯ ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้น



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๔๙ 

ครับ เพราะผมอ่านระเบียบมาเป็นอย่างนั้น หรือท่าเลขาฯ เห็นว่าเป็นอย่างอ่ืนครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีท่านใดสอบถ้าบ้างครับ หากไม่มี       
ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย ๒๔ (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่ อ ส ร้ า งท่ อ ร ะบ าย น้ า แ ล ะผิ ว จ ร าจ รถ น น ศ รี วิ ชั ย  ๒ ๔ (ส านั ก ก า ร ช่ า ง )                                 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร         
ถนนศรีวิชัย ๒๔ (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ครับ 

  ระเบียบวำระที่ ๑๐ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำง
ท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรซอยแม่นวล (ส ำนักกำรช่ำง) 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรซอยแม่นวล (ส านักการช่าง)  ขอเชิญผู้บริหารอ่าน
รายละเอียดญัตติครับ 
 

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้
ทรงเกียรติครับ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง  ท่อระบายน้ าและผิวจราจรซอยแม่นวล 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   ๗๔๖,๐๐๐   บาท   ส าหรับส านักการช่าง   
ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทท่อระบายน้ า  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรซอยแม่นวล   ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑๑๔.๐๐ เมตร   และผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  ๐.๑๕  เมตร  กว้างเฉลี่ย  ๔.๐๐-๕.๐๐  เมตร  ความยาว
ไม่น้อยกว่า  ๑๑๔.๐๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๕๓๐.๐๐  ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

  เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว  มีการขยายตัวของเมือง  เช่น  การก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้มีการถมที่เพ่ือการก่อสร้าง
อาคารและถนนเป็นจ านวนมาก  ซึ่งในการถมดินดังกล่าวนั้นได้ปิดกั้นทางระบายน้ า
ธรรมชาติ  จนเป็นเหตุให้เกิดน้ าท่วมขัง  สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่าง



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กว้างขวาง  เทศบาลจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งไม่อาจรอการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในครั้งถัดไปได้  โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรให้การระบาย
น้ าได้มีประสิทธิภาพ    และมีมาตรฐาน     เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ
การนี้ไว้  และไม่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขอ
อนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้าง
โครงการดังกล่าว จ านวน  ๗๔๖,๐๐๐ บาท  (เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

  ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้               
ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เป็นเงิน  ๓๕๑,๓๙๔,๐๖๑.๔๐  บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๗๔๖,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                             

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีท่านใดสอบถ้าบ้างครับ หากไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรซอยแม่นวล (ส านักการช่าง)  กรุณายกมือครับ 

 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่ อ ส ร้ า ง ท่ อ ร ะ บ า ย น้ า แ ล ะ ผิ ว จ ร า จ ร ซ อ ย แ ม่ น ว ล  (ส า นั ก ก า ร ช่ า ง )                             
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ครับ  

มติที่ประชุม  อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรซอยแม่
นวล (ส ำนักกำรช่ำง)  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

  ระเบียบวาระที่ ๑๑ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน ้าถนนกาญจนวิถี  ตั งแต่สี่แยกบางกุ้งถึงสะพานท่าทอง (ส้านักการช่าง) 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑๑ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าถนนกาญจนวิถี  ตั้งแต่สี่แยกบางกุ้งถึงสะพานท่าทอง (ส านักการช่าง)          
ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 
 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผู้ทรงเกียรติครับด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ื อ เป็ น ค่ าก่ อส ร้ า ง  ท่ อ ระบ ายน้ า ถนน กาญ จนวิถี ตั้ งแต่ สี่ แ ยกบ างกุ้ งถึ ง                  
สะพานท่าทอง 



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๕๑ 

หลกัการ 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   ๒๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท   ส าหรับส านัก
การช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทท่อ
ระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนกาญจนวิถี  ตั้งแต่สี่แยกบางกุ้งถึง
สะพานท่าทอง  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑.๒๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  
๒,๐๒๕.๐๐ เมตร   และทางเท้ากว้างเฉลี่ย  ๑.๕๐-๑.๘๐  เมตร    ความยาวไม่น้อย
กว่า  ๑ ,๙๒๕.๐๐  เมตร  หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า  ๓,๑๗๑.๐๐  ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

 

เหตุผล 

  เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว  มีการขยายตัวของเมือง  เช่น  การ
ก่อสร้างอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้มีการถมที่เพ่ือการ
ก่อสร้างอาคารและถนนเป็นจ านวนมาก  ซึ่งในการถมดินดังกล่าวนั้นได้ปิดกั้นทาง
ระบายน้ าธรรมชาติ  จนเป็นเหตุให้เกิดน้ าท่วมขัง  สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง  เทศบาลจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งไม่อาจรอการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในครั้งถัดไปได้  โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรให้
การระบายน้ าได้มีประสิทธิภาพ    และมีมาตรฐาน     เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  
ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้
เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว  จ านวน  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 

  ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ณ  
วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เป็นเงิน  ๓๕๑,๓๙๔,๐๖๑.๔๐  บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                              
 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีท่านใดสอบถ้าบ้างครับ หากไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าถนนกาญจนวิถี  ตั้งแต่สี่แยกบางกุ้งถึงสะพานท่าทอง (ส านักการช่าง) 
กรุณายกมือครับ 



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๕๒ 

 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนกาญจนวิถี   ตั้ งแต่สี่ แยกบางกุ้ งถึงสะพานท่าทอง                 
(ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนกำญจนวิถี             
ตั้งแต่สี่แยกบำงกุ้งถึงสะพำนท่ำทอง  (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

 
 

 ระเบียบวำระที่ ๑๒เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อ
ระบำยน้ ำถนนปำกน้ ำ ๑๒  (ส ำนักกำรช่ำง) 

 
นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

  
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑๒เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าถนนปากน้ า ๑๒  (ส านักการช่าง) ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารอ่านรายละเอียดญัตติ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผู้ทรงเกียรติครับด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง     ท่อระบายน้ าถนนปากน้ า  ๑๒ 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   ๖,๖๓๙,๐๐๐   บาท   ส าหรับ
ส านักการช่าง     ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนปากน้ า  ๑๒   ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑,๗๕๐.๐๐ เมตร   (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

  เนื่องจากพ้ืนที่บริ เวณดังกล่าว  มีการขยายตัวของเมือง  เช่น             
การก่อสร้างอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้มีการถมที่เพ่ือ
การก่อสร้างอาคารและถนนเป็นจ านวนมาก  ซึ่งในการถมดินดังกล่าวนั้นได้ปิดกั้นทาง
ระบายน้ าธรรมชาติ  จนเป็นเหตุให้เกิดน้ าท่วมขัง  สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง  เทศบาลจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งไม่อาจรอการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในครั้งถัดไปได้  โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรให้
การระบายน้ าได้มีประสิทธิภาพ    และมีมาตรฐาน     เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  
ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้
เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว  จ านวน  ๖,๖๓๙,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสน
สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๕๓ 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ณ  วันที่  ๓๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เป็นเงิน  ๓๕๑,๓๙๔,๐๖๑.๔๐  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   พิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๖ ,๖๓๙ ,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที ่ ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                              

 
นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

  
 มีสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีท่านใดสอบถ้าบ้างครับ หากไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าถนนปากน้ า ๑๒  (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนปากน้ า ๑๒  (ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนปำกน้ ำ ๑๒  
(ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

 
 
 
นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ระเบียบวาระที่ ๑๓ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนสาย ก.ซอยอู่โกหน๋าย  (ส้านักการช่าง) 

 เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑๓ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนสาย ก.ซอยอู่โกหน๋าย  (ส านักการช่าง)  ขอเชิญฝ่าย
ผู้บริหารอ่านรายละเอียดญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและสมาชิกสภาเทศบาล
ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนสายก.  ซอยอู่โกหน๋าย 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   ๑,๘๔๘,๐๐๐   บาท   ส าหรับส านักการช่าง   
ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทท่อระบายน้ า  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนสายก.  ซอยอู่โกหน๋าย  ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๓๒๐.๐๐ เมตร   และผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  ๐.๑๕  เมตร  กว้างเฉลี่ย  ๓.๐๐-๕.๐๐  เมตร  
ความยาวไม่น้อยกว่า  ๓๒๐.๐๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๘๙๕.๐๐  ตาราง
เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

 



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๕๔ 

เหตุผล 

  เนื่องจากพ้ืนที่บริ เวณดังกล่าว  มีการขยายตัวของเมือง  เช่น             
การก่อสร้างอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้มีการถมที่เพ่ื อ
การก่อสร้างอาคารและถนนเป็นจ านวนมาก  ซึ่งในการถมดินดังกล่าวนั้นได้ปิดกั้นทาง
ระบายน้ าธรรมชาติ  จนเป็นเหตุให้เกิดน้ าท่วมขัง  สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง  เทศบาลจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งไม่อาจรอการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในครั้งถัดไปได้  โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรให้
การระบายน้ าได้มีประสิทธิภาพ    และมีมาตรฐาน   เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  
ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้
เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว  จ านวน  ๑,๘๔๘,๐๐๐  บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

  ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ณ  
วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เป็นเงิน  ๓๕๑,๓๙๔,๐๖๑.๔๐  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   พิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๑,๘๔๘,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                              

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีท่านใดสอบถ้าบ้างครับ หากไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนสาย ก.ซอยอู่โกหน๋าย  (ส านักการช่าง)  กรุณายกมือ
ครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าและผิวจราจรถนนสาย ก.ซอยอู่โกหน๋าย  (ส านักการช่ าง) ด้วยคะแนน        
เสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนน
สำย ก.ซอยอู่โกหน๋ำย  (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

  ระเบียบวำระที่ ๑๔ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำง
ท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนท่ำทอง (ส ำนักกำรช่ำง) 

 
นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

  
 เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑๔ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนท่าทอง (ส านักการช่าง) 



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๕๕ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่ เคารพ                
ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนท่าทอง 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   ๒,๓๒๑,๐๐๐   บาท   ส าหรับ
ส านักการช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนท่าทอง  ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๔๔๐.๐๐ เมตร   และผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  ๐.๑๕  เมตร  กว้างเฉลี่ย  ๓.๐๐-๕.๐๐  เมตร  
ความยาวไม่น้อยกว่า  ๒๒๐.๐๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๗๔๐.๐๐  ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

  เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว  มีการขยายตัวของเมือง  เช่น  การ
ก่อสร้างอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้มีการถมที่เพ่ือการ
ก่อสร้างอาคารและถนนเป็นจ านวนมาก  ซึ่งในการถมดินดังกล่าวนั้นได้ปิดกั้นทาง
ระบายน้ าธรรมชาติ  จนเป็นเหตุให้เกิดน้ าท่วมขัง  สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง  เทศบาลจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งไม่อาจรอการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในครั้งถัดไปได้  โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรให้
การระบายน้ าได้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน   เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้ ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  
ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้
เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว  จ านวน  ๒,๓๒๑,๐๐๐  บาท  (สองล้านสามแสน
สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

  ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ณ  
วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เป็นเงิน  ๓๕๑,๓๙๔,๐๖๑.๔๐  บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๒,๓๒๑,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีท่านใดสอบถ้าบ้างครับ หากไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๕๖ 

ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนท่าทอง (ส านักการช่าง)กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าและผิวจราจรถนนท่าทอง (ส านักการช่าง)ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนน          
ท่ำทอง (ส ำนักกำรช่ำง)ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

  ระเบียบวำระที่ ๑๕ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำง
ท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนเลี่ยงเมืองซอยข้ำงร้ำนส้มต ำป้ำพิน (ส ำนักกำรช่ำง) 

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑๕ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมืองซอยข้างร้านส้มต าป้าพิน (ส านักการช่าง)          
ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง  ซอยข้างร้านส้มต าป้าพิน 

 
หลักกำร 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   ๓ ,๐๐๐,๐๐๐   บาท   ส าหรับ                   
ส านักการช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง  ซอย
ข้างร้านส้มต าป้าพิน  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๐.๘๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  
๕๐๐.๐๐ เมตร  และผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต  หนา ๐.๐๕  เมตร กว้าง  
๕.๕๐-๙.๕๐ เมตร   ความยาวไม่น้อยกว่า  ๒๕๐.๐๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
๑,๙๐๐.๐๐  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 
 เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว  มีการขยายตัวของเมือง  เช่น  การก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้มีการถมที่เพ่ือการก่อสร้าง
อาคารและถนนเป็นจ านวนมาก  ซึ่งในการถมดินดังกล่าวนั้นได้ปิดกั้นทางระบายน้ า
ธรรมชาติ  จนเป็นเหตุให้เกิดน้ าท่วมขัง  สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่าง
กว้างขวาง  เทศบาลจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งไม่อาจรอการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในครั้งถัดไปได้  โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรให้การระบาย
น้ าได้มีประสิทธิภาพ   และมีมาตรฐาน   เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ
การนี้ไว้  และไม่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขอ
อนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้าง
โครงการดังกล่าว  จ านวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สามล้านบาทถ้วน) 
 



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๕๗ 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ณ  วันที่  ๓๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เป็นเงิน  ๓๕๑,๓๙๔,๐๖๑.๔๐  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   พิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีท่านใดสอบถ้าบ้างครับ หากไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมืองซอยข้างร้านส้มต าป้าพิน (ส านักการ
ช่าง)กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมืองซอยข้างร้านส้มต าป้าพิน (ส านักการช่าง)            
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนน
เลี่ยงเมืองซอยข้ำงร้ำนส้มต ำป้ำพิน (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

  ระเบียบวำระที่ ๑๖ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำง
ท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนกำรุณรำษฎร์ ๑ (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทบัทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑๖ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนการุณราษฎร์ ๑ (ส านักการช่าง) ขอเชิญผู้บริหารอ่าน
รายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบ เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่ เคารพ                    
ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนถนนการุณราษฎร์  ๑ 

หลักกำร 
 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน   ๖,๕๐๐,๐๐๐   บาท   ส าหรับส านักการ
ช่าง  ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทท่อระบายน้ า  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนถนนการุณราษฎร์  ๑  ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร  และผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา ๐.๑๕  เมตร กว้าง  ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร   ความ
ยาวไม่น้อยกว่า  ๘๐๐.๐๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๔,๕๐๐.๐๐  ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 
  เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว  มีการขยายตัวของเมือง  เช่น  การ
ก่อสร้างอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้มีการถมที่เพ่ือการ
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๕๘ 

ก่อสร้างอาคารและถนนเป็นจ านวนมาก  ซึ่งในการถมดินดังกล่าวนั้นได้ปิดกั้นทาง
ระบายน้ าธรรมชาติ  จนเป็นเหตุให้เกิดน้ าท่วมขัง  สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง  เทศบาลจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งไม่อาจรอการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในครั้งถัดไปได้  โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรให้
การระบายน้ าได้มีประสิทธิภาพ   และมีมาตรฐาน   เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  
ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้
เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว  จ านวน  ๖,๕๐๐,๐๐๐  บาท  (หกล้านห้าแสนบาท
ถ้วน) 
  ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ณ  
วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เป็นเงิน  ๓๕๑,๓๙๔,๐๖๑.๔๐  บาท 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๖,๕๐๐,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีท่านใดสอบถ้าบ้างครับ หากไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติ จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนการุณราษฎร์ ๑ (ส านักการช่าง)กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานีอนุมัติจ่ ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่ า                   
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนการุณ ราษฎร์  ๑   (ส านั กการช่ าง)                                  
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนน              
กำรุณรำษฎร์ ๑  (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  

  ระเบียบวำระที่ ๑๗ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (ส ำนักกำรศึกษำ) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑๗ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการศึกษา) ขอเชิญผู้บริหารอ่าน
รายละเอียดของญัตติครับ 

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 
 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาทผู้ทรงเกียรติ        
ที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ส านักการศึกษา ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
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๕๙ 

 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 แผนงานงบกลาง 
 ส ารองจ่าย จ านวน ๑๘,๕๑๐,๑๖๐ บาท 
 เพ่ือจ่ายในกรณีไม่สามรถคาดการได้ล่วงหน้าและจ าต้องด าเนินการ 
 โอนไปเป็น 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 - โครงการ เท พ้ื นคอน กรีตบ ริ เวณ ห น้ า เส าธ งโรงเรี ยน เทศบาล  ๑               
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จ านวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเทพ้ืนคอนกรีตในสนามหน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล ๑          
(แตงอ่อนวิทยา)โยท าการเทพ้ืนคอนกรีตบริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน รวมพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ 
เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด) 

เหตุผล 
 ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานงบกลาง ส ารองจ่าย จ านวน ๑๘,๕๑๐,๑๖๐ บาท  เพ่ือจ่ายใน
กรณีไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าและจ าเป็น 
 เนื่องจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีก าหนดที่จะเปิดท าการเรียนการสอน ณ 
สถานที่แห่งใหม่บริเวณที่ดินพรุคลองควาย ในภาคเรียน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ซึ่งจะเปิดเรียนในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยจะย้ายนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ไปเรียนมีจ านวนทั้งสิ้น ๗๗๐ คน รวม 
๑๙ ห้องเรียน พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๔๐ คน ซึ่งสถานที่
บริเวณพรุครองควายมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอที่จะท ากิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนบริเวณหน้า
เสธงอีกทั้งเพ่ือให้บริเวณเสาธงมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยส าหรับ
นักเรียนและบุคลากร มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ด้วยเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีนคร         
สุราษฎร์ธานี จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาล เพ่ือขอความเห็นชอบในการขออนุมัติโอน
งบประมาณเงินส ารองจ่าย จ านวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 -โครงการเทพ้ืนที่คอนกรีตบริเวณหน้าเสธงโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อน
เผดิมวิทยา) จ านวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเทพ้ืนคอนกรีตในสนามหน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตง
อ่อนเผดิมวิทยา) โดยท าการเทพ้ืนคอนกรีต บริเวณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียน บริเวณ
พรุคลองควาย รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕๐ ตารางเมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด) 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามนัยข้อ ๒๗
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หมวด๔ ต่อไป  
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๖๐ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มี ส ม า ชิ ก ส ภ า เท ศ บ า ล ฯ ท่ า น ใด ส อ บ บ้ า ง ค รั บ  ข อ เชิ ญ ค รั บ                               
ขอเชิญคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายส าเริง ไพฑูรย์ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ระเบียบวาระที่ ๑๗ นี้ ด้วยหลักการ 
และเหตุผลที่ผู้บริหารกล่าวมานี้ กระผมก็เห็นด้วยในหลักการ แต่ท่านประธานครับ  
ในเรื่องของแบบแปลน และการประมาณราคาที่เสนอมานี้  ไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไร 
ท่านประธานดูซิครับ ในแบบค่าระดับดินเดิมก็ไม่มี และค่าระดับดินถมก็ไม่มี แต่ในใบ
ประมาณราคามีปริมาณดินถม แต่ไม่มีค่าแรงงาน ท่านประธานครับ และมีอีกหลายๆ
อย่างในรายละเอียดที่ไม่ถูกต้อง กระผมคิดว่าผู้บริหารสมควรถอนระเบียบวาระนี้
ออกไปก่อน แล้วไปด าเนินการใหม่ให้ถูกต้อง แล้วค่อยเอาเข้ามาขออนุมัติในสภาใหม่ 
ในการประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไปจะดีกว่าครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารครับ 

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 
 

 ในญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการศึกษา) ตามท่ีท่านสมาชิกได้อภิปรายในรายละเอียด
ของญัตติก็มีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง ผู้บริหารขอน าญัตติไม่ปรับปรุงแก้ไขและขอถอนญัตติ
เรื่องดังกล่าวออกจากระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี 
เนื่องจากขาดรายละเอียดประกอบญัตติ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในการขอถอนญัตติดังกล่าว ต้องขอความยินยอมจากสภาเทศบาลนคร        
สุราษฎร์ธานี ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดยินยอมให้
ถอนญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการศึกษา) กรุณายกมือ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานียินยอมให้ถอนญัตติเรื่องขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่            
(ส านักการศึกษา) ออกจากระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี         
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  ให้ถอนญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  (ส ำนักกำรศึกษำ) ออกจำกระเบียบวำระกำร
ประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

  ระเบียบวำระท่ี ๑๘ เรื่องอ่ืน ๆ     

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระท่ื ๑๘ เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญนายสุวัธชัยครับ 
 

   



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๖๑ 

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ กระผมนายสุวัธชัย  ศรีโพธิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอสอบถามดังนี้     
 ๑.เรื่องการส ารวจซอยต่างๆที่เป็นพ้ืนที่ของเทศบาล เพ่ือการระบายน้ า 
 ๒.ส ารวจทางเท้าท่ีกว้าง ตัวฟุตบาท ส าหรับเป็นที่จอดรถ เช่น ถนนดอนนก 
 ๓.ส ารวจตามแยกต่างๆ หัวมุมตามแยกเพ่ือปรับเปลี่ยนมีการปรับปรุงฟุตบาท
กรณีรถเลี้ยวขึ้นบนฟุตบาท 
 ๔.ถนนบนสายที่ติดที่ดินเอกชน ควรท าขอใช้พ้ืนที่เพ่ือสาธารณะประโยชน์  
ตั้งงบประมาณ ค่าเวนคืนในที่ดินแปลงนั้นๆ 
 ๕.ที่ดินที่ติดกับส านักงานเทศบาลควรมีการส ารวจ เพ่ือรองรับความเจริญใน
การขยายส านักงานเทศบาล 
 ๖.พ้ืนที่ ในเขตเทศบาลที่ว่าง ควรปรับปรุง เพ่ือให้ เกิดประโย ชน์ เช่น         
จัดท าลานจอดรถ หรือลานกิจกรรม สันทนาการต่างๆ 
 ๗.หน่วยงานที่ดูแลต้นไม้ ควรมีการส ารวจตรวจตรา เพ่ือตกแต่งปรับภูมิทัศน์
ให้เกิดความสวยงาม เพ่ือสอดคล้องกับนโยบายคณะบริหาร ๗ นคร 
 ๘.ทางเท้าริมเขื่อนแม่น้ าตาปี ที่ช ารุดทรุดโทรมรวมถึงต้นไม้ที่ตายแล้วหรือไม่
มีต้นไม้ ควรปรับปรุงเป็นทางเท้า 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ท่านสุวัธชัยได้ฝากเรื่องดังกล่าวไว้เพ่ือส านัก/กองที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการหรือ
แก้ไขมีปรับปรุงให้เกิดผลดีต่อทางราชการและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมอีกหรือไม่           
หากไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้  และขอปิดการประชุมสภา
เทศบาลสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕๗ ครับ 

ปิดกำรประชุมเวลำ ๑๘.๐๐ น.  

 
  (ลงชื่อ)     สุริยะ แช่มศรีรัตน์   ผู้จดบันทึกการประชุม 

       (นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์) 
       เลขานุการสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ได้ตรวจรายงานการประชุมฯ แล้ว ถูกต้อง 
 
(ลงชื่อ) สุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์  ประธานกรรมการ    
   (นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์)  

   
 
(ลงชื่อ) นพดล ประเสริฐ กรรมการ  
    (นายนพดล ประเสริฐ) 
 



  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                            
วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๖๒ 

(ลงชื่อ) สากล เพชรมีศรี กรรมการ  
    (นายสากล เพชรมีศรี) 
 
(ลงชื่อ) ไพโรจน์ อภินิเวศ กรรมการ  
   (นายไพโรจน์ อภินิเวศ) 
 
(ลงชื่อ) มนัสวี แซ่เตี้ยว กรรมการ  
    (นายมนัสวี แซ่เตี้ยว) 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ  สมัยที4่  ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๕๗              
ได้มีมติรับรองแล้ว  ในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัย..........  สมัยที่....... ครั้งที่....... ประจ าปี ๒๕๕8        
เมื่อวันที่........... เดือน.................. พ.ศ.๒๕๕8 
                                               
     ลงชื่อ............................................. ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
                                 (นายประเสริฐ ทับทิมทอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

พิระพงศ ์ตรวจ 
 จิราภรณ์ ทาน 
 สุภาภรณ์ พิมพ์ 

 


